
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการจดัทําบนัทกึเจตนารมณ  

พิจารณารายงานการประชุมและบันทกึการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

พิจารณารายงานการประชุมและบันทกึการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบ ๑  

วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ 

พิจารณารายงานการประชุมและบันทกึการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบ ๒ 

วาดวยสถาบนัการเมือง 

พิจารณารายงานการประชุมและบันทกึการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญกรอบ ๓  

วาดวยองคกรตรวจสอบอิสระและศาล  

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๐ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

-----------------------------  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา 

 

  (นางศรีวกิาร เมฆธวัชชัยกุล ทําหนาทีป่ระธานในทีป่ระชุม) 

  ประธาน  :  ครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเปดประชุมคะ เพราะวามทีานอนกุรรมาธิการ

บางทานจะตองไปเปนวิทยากร ในชวงบาย ขออนุญาตเปดประชุมเลยนะคะ มีคณะอนุกรรมาธกิารหลาย

ทานกาํลังจะตามมานะคะ เชนทานรองประธานทานติดภารกิจไปตางจังหวัดเดี๋ยวคงจะตามมานะคะ 

ขออนุญาตดําเนินการไปตามวาระนะคะ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุมทราบ คือทานรองประธาน  

ดร. สมเกยีรติ ไดบอกวาทานประธานกรรมาธิการไดฝากเอกสารใหเราพิจารณา ซึ่งทางฝายเลขานกุาร 

คงไดบรรจุลงในวาระแลวนะคะตรงสวนนี้อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม และเรื่องทีมงานนักวิชาการ ที่จะ

เขามาชวยเสรมิกับคณะอนกุรรมาธิการขณะนี้ก็ลงตัวเรยีบรอยแลว มดีวยกนัทัง้หมด ๑๐ ทาน ในวันนี ้

ก็มานั่งในทีน่ีแ้ลวบางสวน จะขออนุญาตใหแนะนําตวัเองเลยดีไหมคะ เพื่อที่คณะอนุกรรมาธกิารทุกทาน

จะไดรูจักไว แลวบอกดวยวาชื่ออะไรอยูกรอบไหนนะคะ เชิญคะ 

  นายกอสิทธิ์ เสรีวัวัฒนา  :  ผม กอสิทธิ์ เสรีวัวัฒนา อยูกรอบ ๓ ครับ 

  นายธราพงษ สุขมาก  :  ผม ธราพงษ สุขมาก รับผิดชอบกรอบ ๓ 

  นางสาวณัฐธนี พัดฉวีวรรณ   :  ดิฉัน ณัฐธนี พัดฉววีรรณ รับผิดชอบกรอบ ๒ 

  นางสาวกุลวด ีวุฒกิุล  :  ดิฉัน กุลวดี วุฒิกลุ รับผิดชอบกรอบ ๒ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๑/๒ 

 

  ประธาน  :  นอง ๆ อาจจะมาชวยกรอบ ๑ ดวยกอนก็แลวกันนะคะ เผือ่ทานอนุ

กรรมาธิการกรอบ ๑ ทานมปีระเด็นอะไรที่จะตองใหนองรับไปชวยกนั ขออนุญาตวาจริง ๆ แลว ทัง้ ๗ ทาน 

ตองรับผิดชอบทั้ง ๓ กรอบ แตแนนอนขณะนี้อาจจะแบง Focus กันทีละกรอบ แตในขณะเดียวกนั 

ทานตองทํางานทดแทนกนัไดในสวนนีน้ะคะ ขออนุญาตเปนในลักษณะเชนนี้นะคะ แตวาทานใดที่อยู

กรอบไหนทานอาจจะตองรบัผิดชอบ Report กับประธานกบัคณะ กบัทีมงานที่อยูในคณะอนุกรรมาธิการ 

ที่อยูในแตละกรอบนะคะ ไมทราบวาทางฝายเลขามีอะไรหรือไมคะ และทางนองเจาหนาที่มีอะไรเพิ่มเติม

หรือไมคะ 

  นางสาวปรัชญาภรณ อมรเวช (นิตกิร ๖ สํานักกรรมาธกิาร ๓)  :  ตอนนีท้างฝายเลขาของ 

ดร. นลนิี โทรแจงมาวาเมื่อสัปดาหที่แลวที่จะขอรับผิดจะเขารวมงานคะ แตตอนนี้ยงัไมสามารถทีจ่ะมอบ 

บุคคลมาไดคะ  

  ประธาน  :  ก็เปนเรื่องสืบเนือ่งนะคะ ทีนี้ดฉัินเองคิดวาเราเองนั้น ขอตอไปนิดหนึง่นะคะ

เปนเรื่องสืบเนือ่งจากที่ประชุมคราวที่แลว ขณะนี้เรามทีมีงานที่เขามารวมดวยก็คือ มีนักวิชาการ 

ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ เขามาเสริมเพิ่มเติม ทนีี้จะลงไปดวยไหมคะ อยางเชน คุณหญิงกุลทรัพย  

คุณปญญา ดร. วิจิตรา คุณโสภา ไมทราบวาเราจะใหลงกรอบหรือไมตองคะ อยูในคณะอนุกรรมาธิการ 

เรา ๔ ทาน มคีุณหญิงกุลทรัพย ดร. วิจิตรา คุณปญญา คุณโสภา ทัง้หมด ๔ ทานเปนอยูในคณะอน ุ

กรรมาธิการเราคะ ทางนองชวยทบทวนไดไหมคะวาเรื่องของที่ปรึกษาทางคณะอนุกรรมาธกิารจะไดทราบ

วาขณะนี้เรามทีี่ปรึกษากับผูชํานาญการในชุดใหญใครบาง แลวในชดุเล็กมีใครบาง และชุดของเรามีใคร

บางจะไดรู และจะไดกระจายหนาที่ใหเต็มที่ ขอบคุณคะ 

  นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  จากการประชุมเมื่อวนัพธุที่แลว 

ในสวนของคนที่เปนผูชํานาญในคณะอนกุรรมาธิการจดัทําบนัทกึเจตนารมณ ก็มี ดร. วิจิตรา วิเชียรชม  

นายปญญา ศรีสะอาด แลวอีก ๒ ทาน รูสึกจะมี ๔ ทาน ซึ่งอันนี้เปนคณะผูชํานาญการและนกัวิชาการ 

ในคณะเรา ซึง่เสนอขึ้นไปที่คณะใหญเพื่อขอความเห็นชอบ เพราะฉะนัน้เขากเ็ปนที่ปรึกษาแลวกเ็ปน

ผูเชี่ยวชาญในคณะเราดวย เขาสามารถนัง่ได ๒ คณะคะ คือคณะเล็กแลวก็คณะใหญคะ 

  ประธาน  :  ตกลงของเรามอียู ๔ ทานดวยกันนะคะ เทาที่ดิฉันจําไดมี คุณหญิงกุลทรัพย 

เกียรติมั่งกิจ รศ. วิจิตรา วิเชยีรชม เปนผูชาํนาญ คุณปญญา ประเสรฐิศรี เปนนักวชิาการ แลวกค็ุณโสภา 

เมฆมณีสุข เปนนกัวิชาการ เพราะฉะนัน้กอ็าจจะตองดวูาคุณหญิงกุลทรัพย ทานเปนที่ปรึกษาก็แลวกัน 

รวมกัน แลวกใ็นขณะเดียวกนันัน้อาจจะตองขออนุญาตวาที่เราตกลงคุยกันไวกับทาง ดร. สมเกียรติ วา  

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๑/๓ 

 

ดร. วิจิตราคงจะดูทั้ง ๓ กรอบเชนเดียวกบัคุณปญญาดีไหมคะ เปนทีมงานที่สนับสนุนนักวิชาการของเรา 

ก็แลวกนัดีไหมคะ ทัง้ ๗ ทาน แลวก็คุณโสภาดวย คุณโสภาจะเนนเรื่องของการบริหารจัดการดีไหมคะ  

จะไดออกมาเปนทมีวามีนกัวิชาการ ๓ ทาน ที่จะชวย Support ทีมนกัวิชาการของเราใหกับทานประธาน

คณะทํางานทัง้ ๓ ทานดวยดีไหมคะ ถาไมอยางนัน้ทานประธานตองมานัง่คอยดูอะไรอยางนี้ ตอนนี้จะชวย

ทานในเรื่องของงานไปจะอยางไร จะเบิกอะไรอยางไรอาจจะใหทางนกัวิชาการชวยเหลือ แลวก็ในเรื่องของ

งานวิชาการชวยดูใหกอนทีจ่ะมาสงงานใหกับทานประธาน ขออนุญาตมอบงานไปในลักษณะเชนนี้คะ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ วนัจันทรที ่๑๙ 

กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ รายงานการประชุมมทีัง้หมดดวยกนั ๗ หนา หนาที ่๑ รายชื่อของคณะอนุกรรมาธิการ 

ผูที่ลาการประชุม และผูเขารวมประชุม หนาที ่๒ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม หนาที่ ๓ รับรองบนัทกึ

การประชุม ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๔ เร่ืองพจิารณา ตอมาถึงหนาที ่๕ หนาที่ ๖ และหนาที่ ๗ มีทานผูใดจะขอ

แกไขหรือไมคะ  

  (ไมมีกรรมาธกิารขอแกไข) 

  ประธาน  :  ดิฉันคิดวาระหวางที่เราอาน เผื่อมีประเด็นอะไรที่อาจจะเปนสาระสาํคัญที่

จะตองปรับปรุงแกไข เราก็จะแจงฝายเลขานุการใหแกไขอีกทีหนึ่งดีไหมคะ ขอใหรับรองรายงานการประชุม 

ไปกอนนะคะ 

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา คือ 

๑. พิจารณารายงานการประชุมและบันทกึการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
ยกรางรัฐธรรมนูญ  ซึ่งในรายละเอยีดประเด็นตรงนี้ดิฉันขอหารือวารายงานการประชุมอันนี้ไดมกีารผาน

การตรวจแลวใชไหมคะ  

  นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  อันนีเ้ปนของคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ รายงานอันนีย้ังไมไดผานคณะใหญนะคะ ของคณะใหญเราจะตรวจของสภาราง

รัฐธรรมนูญ อันนี้สืบเนื่องจากคราวที่แลวทีไ่ดเสนอเขาทีป่ระชุม ที่ประชุมก็หารือกันวาควรจะตองอานกอน 

แลวก็จะจัดใหทีมนกัศึกษาทีเ่ปนทมีงานไดมาอาน แลวนอง ๆ ก็ไดไปอานสวนหนึง่แลว อานกนักี่คะ 

เพราะวายังไมไดสรุปกันเลย ตอนนีก้ําลงัอานกนัอยูคะ  

- ๒/๑ 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                      ธนัชญา ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เปนตรงนีม้าขณะนีน้ี่นะคะ มีรายงานการประชุม ซึง่เราตกลงกนัวา พวกเรา

จะตองอานนะคะ พูดถงึจะตองอาน อานเสร็จแลวก็สรุปประเด็นแลวกน็าํเสนอใน 

ที่ ประชุมตรงนี้มาที่เราตกลงกนัวาในลักษณะเชนนั้น และในขณะเดียวกันชดุยกราง แตในขณะเดียวตรง

กรอบนี้ตองนาํเสนอชุดยกรางใชไหมคะ ปกติแลวนะคะ ทนีี้เรานัน้จะตองดูทัง้อะไรนะคะ ทั้งกรอบที่ ๑ 

กรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓ แลวกช็ุดยกรางนะคะ อันนี้เปนของชุดยกรางคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ในขณะนี้เราไดรับมาแตของยกราง ๗ คร้ังนะคะ ในสวน 

ของอนุกรรมาธิการ ๓ กรอบยังไมไดรับคะ กําลังตามอยูนะคะ เขายงัไมไดสงใหคะ 

  ประธาน  : ถาอยางนัน้ไมทราบคุณคณิตเห็นดวยไหมคะวา จริง ๆ แลวถาเปน 

ไปได ถาเรามทีีมนกัวิชาการอยูแลว เปนไปไดไหมคะวาทีมนกัวิชาการอาจจะตองอานแลวก็อะไร 

นะคะเหมือนกับสกัดใหเรากอน แลวเรากม็าดู ทีนี้ในขณะเดียวกนัดฉัินคิดวาเรากต็องไปดูดวย 

อีกทหีนึง่ใชไหมคะ แลวกม็าดูวาทีน่ักวิชาการสกัดมาตรงนัน้ถูกตองหรอืไม แลวเราถงึจะ Approve 

Approve เสร็จเราตองสงไปใหชุดใหญอีกใชไหมคะ ที่ดูในภาพใหญอีกครั้งหนึ่ง นี้คอืหมายถงึวา 

ข้ันตอน เพราะฉะนัน้กระบวนการทํางานนาจะตองมีในลกัษณะเชนนี้ไหมคะ เชิญทาน 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  หมายความวาที่รายงานของคณะรางนี่เราตองดแูลวก็

เสนอชุดใหญเรา 

  ประธาน  :  รายงานความคบืหนา แตวาคงไมไดไป Approve คือความคืบหนา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เพียงแตวาเราทําอะไรไปแคไหนครึ่งแรก 

นึกแตวาเขาชดุใหญไมใชนอย ๆ นะ  

  ประธาน  :  เขาก็คงไปดูกนั ถาเผื่อเขาจะเห็นอะไรสงสยั เขาก็สามารถที่จะถาม 

เราไดใชไหมคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือสรุปหรือวาทําอยางไร 

  ประธาน  :  คิดวาจริง ๆ แลวคงจะตอง สําหรับตัวเองคดินะคะวา ตอนที่เรา 

ทําเสร็จแลวมนัก็ตองสรุปคลาย ๆ ขณะนีร้ายงานความคืบหนาไปแลววา ๑. เราดูไปแลวแคไหน 

อยางไรใชไหมคะ ประเด็นหลัก ๆ คืออะไรที่เราเปนขอสังเกตทีจ่ะนําเสนอ ทีนี้ในประเด็นตรงนี้เอง 

เกิดชุดใหญเขาบอกวา เขาสงสัยอะไรอยางไร เขาก็อาจจะตองขอดูได ซึ่งเราก็ตอง Present  นะคะ 

ชุดเราก็ตอง Present  วาสิง่ที่เราทําไปแลวมันมีประเด็นอะไรอยางไรใชไหมคะ  
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นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือในแงของเราเปนคณะอนกุรรมาธิการ  เราทําแทน

คณะกรรมาธกิารชุดใหญใชไหมครับ ทนีี้เมื่อเราไดมอบหมายจากชุดใหญใหมาทาํทางดานนี ้

ภายในถงึแมเราจะทาํวธิีการอยางไร เมื่อเราทําเสร็จแลว เราก็คงตองสงใหชุดใหญ เพราะทั้งหมดนี ้

เปนผลงานของชุดใหญทัง้สิน้นะครับ ทนีี้สวนวิธีการทาํของเราหรือวิธีการสรุปเสนอ เราจะเสนอ 

เมื่อตอนที่เสร็จแลวหรือจะทยอยเสนอก็แลวแตเรา แตที่ดทีี่สุดก็คงตองทยอยเสนอเทาที่เสร็จ 

เพื่อใหทางชุดใหญจะไดเขาใจถึงวาปริมาณงานที่เราทาํไปมีความคืบหนามากนอยเพียงใดนะครับ 

ทีนี้อีกภาพหนึง่ก็คือ แลวเราจะทาํอยางไรใชไหมครับ วิธกีารทาํของเราที่เมื่อกีท้านประธานทานบอกวา ก็

แนนอนละครับกอนที่เราจะ Approve กันก็คงจะม ีDraft แรกก็ใหทางดานกลุมนกัวชิาการทําสรุปมาสกัด

มาเปน Draft แรกใชไหมครับ เราก็อานดวย แลวเราก็สรุปวา โอ.เค. นะ ใช ไมใชอยางไร แลวกถ็ึงเสนอชุด

ใหญได คงอยางนั้นนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนญุาตคะ เห็นดวยตามที ่

ทานประธานครั้งแรกเลยนะคะ ทีท่านบอกวาตองรีบสกดันะคะ ชวงนี้เราก็สกัดไดอยางนี้ แตวา 

พอกรอบที ่๒ ที่ ๓ ที่รับฟง ไดประเด็นอาจจะเปลี่ยนเจตนารมณก็ได อันนัน้ก็ไมเปนไร คอย ๆ  

เดินไป ถาตามที่ทานคณิตที่ทานบอกวา ตรงนี้เราใหนกัวิชาการสกัดแลวเราก็ตามดวย แลวก ็

มารายงานที่ประชุมเรากอน เสร็จแลวก็สรุปเปนภาพรวมเสนอคณะกรรมาธิการใหญ อันนัน้ 

เรียบรอยมาก เห็นดวยเลยคะ 

  ประธาน  :  ก็พอดีทานรองสมเกียรติกับทานประโภชฌมาถงึพอดีคะ ก็เลย 

ขออนุญาตสรุปที่เราคุยกันไปยังไมมากเลยคะ พึง่สรุปไปไดนิดเดียววาประเด็นตอนนี้เมื่อกี ้

นอง ๆ เขากม็าแนะนําตวัเองแลวคะวา อยูกรอบไหนอยางไร ก็จะมทีัง้อะไรนะคะ แลวก็มาวนันี ้

๔ ทานนะคะ เพราะอีก ๓ ทานติดสอบคะ บังเอิญทัง้ ๓ ทานอยูกรอบ ๑ พอดี กรอบ ๑ กเ็ปนทานอาํไพกับ

ทานวัชรินทร แลวนองผูหญงิอยูทางกรอบ ๒ กรอบ ๑ ไมมา กรอบ ๓ ก็คือนองผูชาย 

นะคะแบงกันเปนพวกเลย แลวเราก็เลยสรุปบอกวา ตอไปนี้ทัง้ ๗ คน แนนอนอาจจะแบงเปน ๓ กรอบแต

จริง ๆ เขาตองทํางานทัง้หมด ถาใครไมมาเขาก็ทาํงานแทนกันไดนะคะ เขาจะตองมา 

At pass กับทานประธานคณะทํางานเลยนะคะ ทัง้ ๓ กรอบนะคะ นัน่ก็เปนการพูดคุยกันไป 

แนะนาํตัวไปเรียบรอยแลว 

  ประเด็นที ่๒ ตอมาก็ไดมีการพูดคุยกนัวา พอมาถึงที่จะตองมาพิจารณารายงาน 

การประชุมกเ็ลยบอกวา ถาจะเปนไปไดไหมวา เรานาจะมีกระบวนการวาเราจะทาํอยางไรทีจ่ะ 

ออกมาแลวใหเกิดมีประสิทธภิาพ ก็เลยมานั่งเสนอวา จะเปนไปไดไหมวา ขอใหนองนักวชิาการ 
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ตรงนี้เปนผูที่อานแลวก็สกัดมากอน ทั้งของยกรางกับทัง้ในกรอบแตละกรอบนะคะ แลวกอนที่จะ 

มาถงึตรงนีม้านี่อาจจะตองมี เชน ที่ปรึกษาของเรา นกัวิชาการของเรานัน้ชวยดู เชน อาจารย 

วิจิตรากับอาจารยปญญาชวยดูมาใหดวยนะคะ แลวในขณะเดียวกนัหลังจากนั้นมา เราก็จะมาเสนอตาม 

Channel ของกรอบทั้ง ๓ กรอบนะคะ เมื่อเสนอเสร็จแลว พอเรา Approve จาก 

คณะทํางานชดุนี้แลวนี่เราอยากจะทยอยนําเสนอที่ประชุมใหญ เพราะที่ประชุมใหญนั้นถือวา 

เปน เราทาํงานแทนที่ประชุมใหญคะ เพื่อใหเขา Approve แตวาเขาคงไมไดมาดูลึกในรายละเอียด 

ยกเวนเขาจะมีประเด็นอะไรแคนั้นเอง เขาคงไมไดมานัง่ทาํรายละเอยีด แตวาคงจะมาดูวา 

ประเด็นไหนทีท่างคณะกรรมาธิการใหญเขาสงสัยเปนประเด็นก็อาจจะตองสอบถาม ซึ่งดิฉันเอง 

ก็คงอาจจะมอบใหทานรองประธานเปนคนชี้แจงวาอะไรอยางไรนีน่ะคะ ตรงนัน้มาเพราะ 

เราถือวาเราทาํงานใหชุดใหญเปนทมีเดียวกันคะ ตรงนีม้าก็กาํลังมาถงึคือคุยกันนะ ณ จุดนี้วา 

เราจะอะไรนะคะ มีกระบวนการทาํงานกันอยางไร ทีนี้ในสวนนี้ไมทราบวาในเรื่องของกรอบ 

เร่ืองของยกรางนีน้ะคะของคณะกรรมาธิการยกรางนี ้นอง ๆ นักวิชาการขออนุญาตเรียกเปน 

นอง ๆ นกัวิชาการ ไมอยากเรียกนักศกึษา เพราะจรงิ ๆ เกินนักศึกษาแลว นักวชิาการแลวนะคะ 

ตรงนี้มาถือวาเปนนกัวิชาการเลยนะคะวา นอง ๆ นกัวิชาการไดสกัดมาแลวยังหรืออยางไรนะคะ 

เพราะเราเพิง่ประชุมคร้ังแรกกับเขานะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต :  ขออนุญาตนะครับ ผมสมเกียรติ  วร

ปญญาอนนัต นะครับ  ผมขออนุญาตอธิบายนะครับวา วันนี้เรามเีอกสารแจกที่แจกเลยก็คือที่เปนแผน

เดียวนะครับ แนวทางในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภาราง

รัฐธรรมนูญนีน่ะครับ อันนี้ขอเรียนนะครับวา อันนี้เปนสวนที่เปนทางการซึ่งคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญนัน้ไดนําเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญ 

นะครับ ซึง่ก็ไดมีการพิจารณาไปเปนลําดับบังเอิญวาผมไมไดไปสอบถามความคบืหนา แตที่แนนอนก็คือ 

แนวทางหลัก ๑๐ ประการสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ไดรับทราบแลว แลวก็กรอบที่ ๑  

วาดวยสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมและการกระจายอาํนาจนัน้ก็ไดมีการพิจารณาเบือ้งตนในสภาราง

รัฐธรรมนูญแลวเชนเดียวกนัสําหรับในกรอบที่ ๒ วาดวยสถาบนัการเมือง และกรอบที่ ๓ วาดวยองคกร

ตรวจสอบอิสระและศาลนีก้จ็ะเปนสวนทีท่างสภารางรัฐธรรมนูญเขาจะไดพิจารณากันในโอกาสตอไป ซึ่ง

ผมไมแนใจวาขณะนี้มีการประชุมกันอยูไดพูดกันอยางไรหรือไม แตวาอันนี้จะเปนสวนที่เปนกรอบหลักใน

การพิจารณา ทานประธานเดโชบอกวา สําหรับแนวทางหลักและกรอบที่ ๑ ก็ขอใหคณะอนุกรรมาธิการชุด

นี้คือ คณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณเอาเปนฐานในการ 
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ทํางานได แตสําหรับกรอบที่ ๒ และกรอบที่ ๓ เนื่องจากวาเหมือนกับวาสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ยงัไมถึง

คราวทีพ่ิจารณาก็อยาเพิง่เอาตรงนี้เปนหลัก เพราะไมทราบวาจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม 

แตวาแนวทางหลัก ๑๐ ประการและแนวทางของกรอบที ่๑ ทัง้ ๕ ประการนีถ้ือวาเดินตามนี้ได 

อันนี้คือเราตองมีหลกัในการพิจารณา ทนีีผ้มเรียนอยางนี้ครับ เอกสารที่เราจะพิจารณากันนี ่

มันจะแยกออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ คือ กรอบหลักมันตองมีฐานซึ่งตรงนี้ก็มพีิจารณา ทนีี ้

ในสวนตอมา เวลาเอกสารซึง่เราจะพิจารณากันนีน่ะครับ เอกสารซึง่มคีวามละเอยีดมากที่สุด 

ก็คือ เอกสารที่เปนรายงานการประชุม ผมขอเรียนมีความแตกตางนดิหนึง่นะครับ เวลาที ่

เอกสารของการประชุมที่เราพบนี่นะครับ ถาเราเจอสรุปการประชุมจะยอมากที่สุด และเหตุผล 

อาจจะมีบาง ไมมีบางนะครบั อันนั้นเปนสรุปการประชุมนะครับ แลวกจ็ะมีบันทึกการประชุม 

บันทกึการประชุมก็จะมีรายละเอียดมากขึ้น เปนบนัทกึการประชุม แตถาเปนรายงานการประชมุ 

คือ การจดทกุคําพูดโดยชวเลข เพราะฉะนัน้เอกสารที่เราทํางานไดดีที่สุด ดูเหมือนจะเปนรายงาน 

การประชุมที่เปนทกุคําพูด แตวาปญหากค็ือที่เรากาํลังพิจารณากันกค็ือ มันละเอยีดที่สุด ทนีี ้

จะทาํงานอยางไร ผมก็สอบถามทางดานทีมนกัวิชาการ ซึ่งทุกคนก็จบปริญญาตรีมาแลวนะครับ 

ก็กําลังเรียนปริญญาโทกนัอยูนะครับ เขาก็บอกวา ยงัไมพรอมที่จะนาํเสนอเบื้องตนในที่นี ่ 

โดยเฉพาะอยางยิง่เวลานําเสนอนี่มนันาจะตองเปนเอกสารเปนอะไรดวย ยงัไมพรอมครับ ทีนี ้

สําหรับการทาํงานก็คงจะตองพิจารณากนัวา คร้ังที่แลวเราก็มีเอกสารนี้เขามา และผมเรียน 

นะครับ ไดทราบจากทานวชัรินทรนะครับวา อันนี้ของคณะกรรมาธิการยกรางมีอยางนี้ใชไหมครบั 

กรอบทั้ง ๓ กรอบก็มีเชนกัน เพราะวาของทานวัชรินทรทานมีชวเลขนีป่ระมาณ ๗ ชุดครับ ที่อยู 

ในแฟมออนสเีขียวนะครับ เดี๋ยวผมจะขอใหเจาหนาที่ชวยอธิบายตอนะครับ แตวาเปนการถอด 

ทุกคําพูดเชนกันนะครับ ฉะนั้นการประชุมนี่นะครับ ทัง้กรรมาธิการ ๓๕ ทาน และกรอบ ๑  

กรอบ ๒ กรอบ ๓ นี่เขามีชวเลขไปนะครับ แลวก็ออกมาเปนซีดีนะครับ แลวก็ถอดออกมาทุกคําพูด 

เพราะฉะนัน้วนันี้เพื่อใหการทํางานไดเปนผลดีมากที่สุด ผมเขาใจวาคงจะตองใหเวลาเขาเตรียม 

ยอยเขามาสักนิดหนึ่ง แตวันนี้เราตองเตรียมการแลวนะครับ ผมเสนอวาเราคงจะตองพิจารณา 

แลววาเราจะจดัการอยางไร สําหรับเร่ืองการที่จะไปสปริงฟลดแลวก็เร่ืองประเด็นอืน่นะครับ 

ผมขออนุญาตนําเสนอเทานีก้อนนะครับ 

  ประธาน  :  ไมทราบทานอืน่มีประเดน็อะไรไหมคะ วนันี้อาจจะเปนเรื่องของงาน 

วิชาการนีน้ะคะ ขออนุญาตวาเดี๋ยวเขาสูระบบที่เราสรางระบบขึ้นมา วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการวา เราจะจัดการอยางไรดีไหมคะ ถาพูดถงึมาเรื่องจะไปสปริงฟล  



อนุ. ศกึษาเจตนารมณ                      ธนัชญา ๒/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ 2550 

 

เร่ืองของการทีจ่ะเขาสูกระบวนการวิชาการไดอยางไร  ถาอยางนัน้เราเอาเรื่องของการอะไร 

นะคะ  เชิญคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมจะมีเวลาอยูไมนาน ตองไปเปนวทิยากรที่

เจาพระยาปารค ก็เลยวาคืออยางนี้ครับ ขอยอนกลับมาเรื่องที่วา Report รายงานการประชุม 

คือถาสมมุติในความเหน็ของผมไมทราบถกูหรือเปลาก็คอื ใหนองนักศกึษาไปอานใชไหมครับ 

แตละวันอานแตละชุดนี่เสร็จแลวก็สรุปปะหนาวา มันมสีาระสําคัญอะไร ปะหนาเสร็จแลวก็เอา 

มาเสนอใหทานอนกุรรมาธิการดูอีกทหีนึง่หรือวาใหนกัวชิาการดูอีกทหีนึง่กอนที่จะพิมพสรุป 

เสนอเขาชุดใหญของเราใชไหมครับ อันนีถู้กตองไหม ถาอยางนัน้ถกูตอง ผมก็จะมอบสวนนี ้

ทั้งหมด ๗ คร้ังใหทานประธานหรือทานอาจารยสมเกียรติเลย อันนี้อาศัยรูจักเปนสวนตัวกับ 

เจาหนาที่เขา เขาเลยไปเรงใหไดมา ๗ ชุดนะครับ ผมก็อานไปแลวผมก็อานไมไหวครับ ดูแลว 

มันไมไหว กเ็ลยวาเดี๋ยวจะมอบใหเลยนะครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนุญาตนะครับ เอกสาร 

เหลานี้นีเ่ปนเอกสารที่ยงัไมมีการรับรองรายงานการประชุม เพราะฉะนั้นวิธีการทาํงานจะตอง 

เขามาทํางานที่นี ่ผมปรึกษาวาเราควรจะตองฝากเก็บไวที่สํานกังาน เรามีสํานักงานอยูตรง 

ชั้น ๖ นี้ออกจากลิฟทแลวก็เลี้ยวขวาหองแรก นี่คือทีท่าํงานของเจาหนาที่สําหรับคณะกรรมาธกิาร 

ชุดนี้อยูแลว เพราะฉะนัน้จะไปนั่งทาํงานตองทาํงานในนีน้ะครบั เพราะฉะนัน้ก็จะเปนเอกสาร 

ซึ่งตองมานัง่ทาํงานที่นีน่ะครบั ขออนุญาตเสริมเทานี้นะครับ  

  ประธาน  :  ทีนี้ไมทราบ ขออนุญาตวา หองทีน่อง ๆ จะนั่งทํางานนี่นะคะ  

มีไหมคะ พูดถงึ มีใชไหมคะวา ที่เปนหอง คอืไมใชวาหองที่ เมื่อกี้เขาไปถึงมนัก็แนนไปหมดแลว 

นะคะที่นอง ๆ นัง่กนัอยู ทนีีถ้าสมมุตวิานองมาอีก ๗ ทาน เขาจะนัง่อานที่ไหนหรือไปอานที ่

หองสมุดใชไหมหรืออยางไร หรือวาเขาออกจากทีน่ี่ไมได 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  หองสมุดมีครับ แลวก็มีโถง 

มีอะไรตาง ๆ จุดตาง ๆ มี แลวก็หองตรงขามนีเ่ปนหองที่ทางกรรมาธกิารยกรางเขาขอใช แต 

ไมทราบวา เขาจะคืนพืน้ทีห่รือไม แตวาใชที่สวนอื่นได แลวเขาใจวาทมีนักวิชาการเขามาด ู

ทางหนีทีไลเพราะเขามาหลายหนแลว คงจะเหน็วาถาเรามีโนตบุค มีอะไรตาง ๆ เขาก็ทํางาน 

ไดครับ 

 

          - ๓/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๑ 

 

  ประธาน  :  คืออยากจะดูแลนองเขาหนอย ถาเปนไปไดถามหีองใหเขาจะไดมีกาแฟใหเขา

รับประทาน เราจะไดมาเยี่ยม คืออยางนอย ๆ จะไดมาดูแลนองเขาหนอยหนึ่ง ใหเขามีสถานที ่แตตองอยู

ในตึกนี้ออกไปไหนไมได ทนีี้ถาไดมาหองนี้ก็จะเปนประโยชน แลวดีไมดีก็เปนประโยชนกบัทุกคณะทํางาน

ของเราดวยทีอ่ยูภายใตกรรมาธิการเดียวกัน ดิฉันมองอยางนีน้ะคะ จะเปนไปไดไหมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เร่ืองสถานที่ถาไดกด็ี เพราะเขาใจวา 

ขอยากพอสมควร แตวาเวลาทาํงานเราอยูในนีเ้ราไมไดไปไหน เพราะฉะนัน้สิ่งที่จะตามไดคือโทรศัพท  

เพราะฉะนัน้สาํคัญมากครับคือโทรศัพทกบั E-mail จะตองมีมอบใหกบัทานอนกุรรมาธิการทกุทาน  

จะไดตามไดครับ เวลาเขามาจะไดตามไดวาอยูที่ไหนอยางไร แลวกม็ีคนสมัครกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ 

อยูแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ตรงนี้มีตารางที่เราจัดเก็บอยูแลว เพราะฉะนัน้เรื่อง E-mail เร่ืองโทรศัพทนี ่

คงจะตองใชเปนหลกัในการทํางานได  

  นางสาวปรัชญาภรณ อมรเวช (นิตกิร ๖ สํานักกรรมาธกิาร ๓)  :  สวนหองทาํงาน ทาง

คณะกรรมาธกิารชุดใหญไดหองไวหองหนึ่งทีนี้ตองใชรวมกับคณะอนอ่ืุน ถาชวงเวลาที่คณะไมมาเราจะจัด

ใหนองเขาไปทํา จัดใหอยูในบริเวณนี ้

  ประธาน  :  ก็เปนวา ตอนนี้ชดุจดหมายเหตุ คือเขาจะมทีี่ทาํงานที่เดียวกัน ความจรงิก็

เปนประโยชนนะคะ จะไดเจอกัน จะไดชวยกัน บางทเีราก็เอาเจตนารมณมาจากเขาเลยก็ได เราก็งายด ี

นะคะ เอาอยางนี้ดีไหมคะวาจุด Center กค็ือคณะที่ติดกับลิฟท หองที่เจาหนาที่เขาอยู อาจจะมกีาแฟ 

เดี๋ยวนองเขามารับประทานกาแฟทีน่ี่ก็แลวกันดีไหมคะ แลวสวนหองทาํงานก็ใชหองที่เปนหองรวมของ

คณะกรรมาธกิารใหญที่รวมทุกจุด ถาอยางนั้นการประสานงานติดตอก็ทั้ง E-mail และโทรศัพท ตรงสวนนี ้

มีโทรศัพทไวเรียบรอยแลวนะคะ ถาอยางนั้นก็สรุปเหมอืนอยางทีท่านวัชรินทร วาตอไปนี้รายงานการ

ประชุมชุดละเอียดนี่นองอาน อานเสร็จจดประเด็นแลวอาจจะสรุป บางทีก็อาจจะเปนเหมือนกับพิมพมา

เลยก็ไดอะไรอยางนีน้ะคะ ในสวนนัน้มาแลวก็จะไดเปรียบเทยีบกับชุดที่สรุปยอ แลวชุดประเด็นของเรา 

แลวก็นาํมาเสนอในที่ประชุม กอนที่จะเสนอนัน้อยากจะใหผานมาทีอ่าจารยวิจิตราชวยดมูากอน แลวคอย

มาทีท่านประโภชฌ แลวก็ทานวัชรินทร ทานคณิตในแตละกรอบดีไหมคะ เมื่อ Approve แลวก็นาํเสนอ 

ในนี้อาจจะเรว็อยางนี้ดกีวานะคะ ถาเสนอก็จะทาํใหเร็วขึ้น เชิญคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  : ก็ใสแบบฟอรมทัว่ไปก็คือ เวลาเราอาน

เราก็สรุปใจความสําคัญประเด็น แลวก็มีชองไวสําหรับการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ เหมอืนกับ

เอกสารเตรียมการประชุมนี่ ตองมีที่ใหเขียนดวย เปนเอกสารจะไดสะดวกนะครับ กต็องเปนอยางนั้นครบ 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๒ 

 

  ประธาน  :  เร่ืองของการตรวจกับการสรุปประเด็นนีน่ะคะ ในเรื่องบันทกึเจตนารมณใน

เร่ืองของนกัวชิาการกับการเชื่อมโยงกับทมีคณะทํางานกับคณะอนุกรรมาธิการก็เรียบรอยแลว ตรงนี้เอง 

แตละทานจะตองประสานกบัทานประธานและคณะอนกุรรมาธิการทีอ่ยูในชุดดวยนะคะ อยางเชนของคุณ

ปทมาก็อยูในกรอบ ๓ ทานอําไพกับทานวัชรินทรอยูกรอบ ๑ ทานคณิตกับอาจารยสมเกียรติก็อยูกรอบ ๒ 

เพราะฉะนัน้ตรงสวนนี้กน็าจะเรียบรอย ทนีี้ก็จะมาในเรื่องของ Springfield ดีไหมคะตรงสวนนีว้าเราจะไป

อยางไรมาอยางไรนะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  อยากจะใหทางเจาหนาที่รายงาน 

นะครับ เพราะวาเราไปในนามของคณะกรรมาธิการวิสามัญ แลวเห็นมีรายชื่ออยูทางคุณภิรมย ตองรอ 

คุณภิรมย ระเบียบวาระรับรองบันทึกการประชุมเราไดรับรองแลวหรือยังครับ 

  ประธาน  :  รับรองไปแลวคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  แลวในการประชมุวนัพุธนี่จะตองมี

แผนปฏิบัติงานไปเสนอในวนัพุธ ผมขอหารือทานประธานวาจะพิจารณา ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ไปหรือวา 

จะนาํแผนนี้ข้ึนมาหารือเพื่อเสนอคณะกรรมาธิการวนัพธุกอนนะครับ 

  ประธาน  :  ดิฉันคิดวาในเรือ่งของการพิจารณารายงานการประชุม ทัง้หมดนั้นขอมอบ

ใหกับทางนกัวชิาการไปดําเนินการ แลวเราอาจจะทาํเปนขั้นตอนนําเสนอทีก่รรมาธกิารใหญใหรับทราบวา 

ขณะนี้มัน Ongoing อยูแลววากาํลังดาํเนนิการอยู นักวชิาการกําลงัสกัดรายงานการประชุม ตอนนี้เทาที่

ทราบก็คือบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กับกรอบ ๑ กําลัง Work 

อยางหนักอยูตอนนี้ เราเสนอไปเลย เดี๋ยวสัปดาหจะออกมาแลว ถาอยางนัน้ก็ตองขออนุญาตผานไป 

ยกไปทีท่ีมนักวิชาการในวาระ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔  ตอนนี้เราเอาแผนปฏิบัติการขึ้นมากอนดีไหมคะ  

เชิญคะ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  : ผม คณิต นะครับ กอนที่จะไปถงึแผนปฏิบัติการ ผมอยากจะเรียน

หารือวา ตามมติคราวที่แลวนะครับ ที่เราฝากเจาหนาที่เอาไวหลายประการเลย เพื่อเราจะไดทราบวา

อยางเชน ยกตัวอยางวา เกีย่วกับขอ ๗ ทีจ่ะสอบถามถงึการขอใชเครื่องบันทึกเสยีง Voice Bar รวมทัง้

บันทกึภาพ ไมทราบวาผลเปนอยางไรครับ เพราะถาเกิดตรงนี้ถาเกิดเราทราบผลเราจะไดเปนสวนหนึง่ 

ในการพิจารณาวาเราจะวางแผนอยางไรครับ 

  นางสาวปรัชญาภรณ อมรเวช (นิตกิร ๖ สํานักกรรมาธกิาร ๓)  :  ในสวนของ Voice Bar 

คอืทําหนงัสือถึงทานประธานเดโชใหลงนาม ตอนนีท้านประธานยังไมมาคะ ทานจะมาวนันี้คะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๓ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เดี๋ยวอยางไรรายละเอียดนี่ไมรูวาตอบ

ไดเลยหรือเปลา หรือวาคุณภิรมยจะชวยตอบไดไหมครับ จะไดเขามาพิจารณาตรงนี้ คือผมขออนุญาต

อธิบายวา รายละเอียดตรงนี้ จริง ๆ แลวจะตองเปน TOR ที่สมบูรณ คร้ังที่แลวมีการขอใหไปปรับแก  

แลวคุณภิรมยจะไปรางมาใหม ซึง่ตรงนี้ทีจ่ริงควรจะเอาเขามาใหที่ประชุมนี้ไดพิจารณารับทราบดวย  

ไมทราบวาพรอมไหมครับ หรือวาจะเอาเสนอเขาที่ประชุมใหญในวันพธุเลยครับ จะตองอยูในสวนนั้น  

ผมขออนุญาตอธิบายเบื้องตนอยางนี้นะครบัวา ผมเองผมก็เปนหวงคือผมอยากจะให Start การทํางาน 

ใหไว ๆ นะครบั แตวากไ็ปไมได เพราะทุกอยางตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการดวยนะครบั  

คือเราจะกําหนดไวในกรอบ TOR ทั้งหมดครับ และถาหากวาผานของวันพุธกถ็ือวาเปนการทํางานของ

คณะกรรมาธกิารใชได เพยีงแตวาตองการตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบการเงนิของทางรัฐสภา ซึง่จะ

กําหนดไวอยางไร ผมเปนหวงคอนขางมาก เมื่อกีน้ี้ผมทราบวาทานประธานเดโชบอกวาทีมนกัวิชาการ 

ถาจะไป ไปกีค่น ไปถึง ๑๐ คนหรอืเปลา แลวก็ถาไปเขาไปไมได คนที่เขาไปไดคือพวกอนุกรรมาธิการที่ไป

ดวยหรือวาคณะกรรมาธิการที่ไป ซึง่มีชือ่มีการสอบถามแลว เดี๋ยวจะใหรายงานดวยวาผลเปนอยางไร 

เพราะวามโีควตาจํากัด ในการประชุมวนัพธุนี่ก็คือวาเราไปมากไมได ทนีี้เร่ือง Voice Bar อะไรตาง ๆ  

แลวก็เร่ืองคาใชจาย ผมยงัไมทราบเลยวาจะจัดการอยางไร เพราะวาถาไปแลวใครออกเงนิ จะยืมเงิน 

กันอยางไร เพราะเรื่องยงัดําเนินการไมเสร็จส้ิน เพราะตองใชระเบียบการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 

สํานักนายก วาดวยการพัสดุครับ เขาใชระเบียบฉบับเดยีวกนั เพียงแตวาตองผานขัน้ตอนตรงนั้นเสียกอน 

คุณภิรมย ครับอยากจะใหชวยบอกขอมูล ๒ สวน สวนแรกก็คือ ตกลงในหลักการใครไปไดบางไมไดบาง 

รายชื่อของตัวบุคคล แลวก็ทมีงานของคณะทํางาน เราคงจะตองพิจารณาวาจะทาํอยางไร อีกสวนหนึง่ 

อยางเรื่อง Voice Bar หรือเร่ืองการเบกิจายอะไรตาง ๆ ในสวนที่จะทาํงานใหเต็มชุดสําหรับหนาทีข่อง 

คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ จะทําไดเลยหรอืไมจะซื้อไดหรือไม ซึ่งถาหากวาถาตามระเบียบไมไดก็คงตองมี

ทางแกอยางอืน่ เพราะวาในเรื่องของ TOR นี่เขาไมไดจายตามรายการตรงนี้ เขาจายตามงวดงาน ถาตาม

งวดงานนัน้ก็ไมใชวาตองเอาใบเสร็จมาเบกิ มนัไมใช แตวาตองอธบิายได และอธิบายใหหมดวาทีต่ั้ง

งบประมาณเอาไวนี ่งบประมาณเทาไรแลวก็เอาไปทําอะไรบาง ขอใหชวยรายงานความคืบหนาตรงนี้กอน

นะครับ  

  นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  ในสวนที่ใหแสดงความจาํนงค 

สืบเนื่องจากวนัพุธที่แลว ทีว่ารายชื่อผูที่จะรวมเดินทางไปสังเกตการณ เก็บขอมูลการสัมมนาครัง้นี้คะ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๔ 

 

ในสวนของคณะอนุกรรมาธิการจัดทาํบนัทกึเจตนารมณ ที่ไดแสดงความประสงคไวก็มีคุณศรีวิการ  คุณ

โสมสุดา  แลวอาจารยสมเกยีรติ คุณคณิต คุณประโภชฌ แลวคุณปทมา ซึง่คุณวัชรินทรบอกวาจะไปเปน

สัดสวนของที่เปนอนกุรรมาธิการอยูแลวนะคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คณะอนุกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ

กรอบ ๑  

  นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  ทนีี้ในสวนของคณะจัดทํา

จดหมายเหตุเขาก็สงมา ๒ ทาน จัดทําฐานขอมูลก็ม ี๑ ทาน ตรวจรายงานการประชุม มีคุณอภิชัย รายชื่อ

ทั้งหมดก็ไดนาํเรียนเสนอทานประธานเดโช เพื่อขอความเหน็ชอบวาทานจะอนุมัตติามนี้ไหม และในสวน

เร่ืองของการไปพักที่โรงแรม ตอนนีก้็ไดประสานไปกบัสัปดาหที่แลวที ่Springfield ตอนแรกก็ทาํทาวาจะได

หองพัก พอตอนหลงัวนันีก้็เพิ่งโทรกลับมาวา คณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญใชหองเพิ่มข้ึนอกี  

๒๐ หอง คือจะเอาสื่อมวลชนไปดวย แลวก็ใหอยูกบัตัวเองที ่Springfield เพราะฉะนั้นเขาอาจจะขอ Move 

เราไปอยูที่ Lake View นะคะ คือ Imperial Lake View หางกนัประมาณ ๑๕ นาท ีอยูใกล ๆ กันคะ 

ก็เลยจะรอ Confirm ตอนเย็นนี้เราก็บอกวาอยางนอยกข็อสัก ๕ หองไดไหม ใหแขกผูใหญเราใหอยู 

ในบริเวณทีเ่ปนสถานที่จัดของเขา เขาบอกวาจะรอใหคาํตอบเย็นนี้ ทนีี้ในสวนการเบิกจายอะไรตาง ๆ นี ่

เราก็ตองเบกิตามระเบียบของทางราชการนะคะ อัตราคาหองพัก คาเบี้ยเลี้ยงอะไรอยางนี้ ทนีี้ประเด็น

ปญหาในขณะนี้ก็คือในเรื่องของตัวโครงการ TOR ใชไหมคะที่จะจางทํางานกนันี ่ดฉัินกพ็ยายามทําใหเปน

ผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะขออนุมัติใหงานชิ้นนี้เปนงานวิชาการ แลวกใ็นงบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท 

ทีนี้ผูรับผิดชอบโครงการนี่จะขอหารือวา จะใหเปนอาจารยสมเกยีรติไดไหมคะรับไปคนเดียวเปนเจาของ

โครงการไดไหม หรือไมอยางนัน้เราจะตองไป Due กับหลาย ๆ คน คอือยางเชนเอานักศึกษา ๖ – ๗ คน 

ไปนั่งเปนคูสัญญาเซ็นหมดทุกคนเลยอยางนี้ ก็อยากจะหารือที่ประชุม เพราะวาถามีคนหนึง่ที่สามารถ 

Due ไดใชไหมคะ เวลาที่เรารับเงนิมาคือคนคนนี้แหละที่จะเปนผูทีจ่ะตองตรวจสอบความถกูตอง แลวก ็

เสนอตอคณะอนุกรรมาธกิารของเราเพื่อใหความเหน็ชอบที่วางานถูกตองแลวนะอะไรอยางนี ้ก็เลย

อยากจะขอหารือคะ แลวก็ในสวนของการซื้อ Voice Bar อะไรตาง ๆ นีใ่นขณะนี้ก็อยูในระหวางที่เราตอง 

ทําตัวขอกาํหนดนี้ใหเสร็จ แลวจะตองรีบเดินเรื่องเพราะขออนุมัติใหเสร็จส้ินภายในอาทิตยนี้เราถึงจะ 

ทราบคะวานี่เราไปจัดซื้อจัดจางกันไดคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คือ TOR นี่กาํหนดขึ้นมา แลวกรรมการ

ชุดนี้เหมือนเปนกรรมการตรวจรับ คือตองเปนคนอืน่ ทีนีผ้มเปนรองประธานคณะอนกุรรมาธิการชดุนี้  

แลวก็ไปเปนหวัหนาโครงการไดอยางไรละครับ 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๕ 

 

  ประธาน  :  ขออนุญาตนิดหนึง่นะคะวาที่บอกวาจะตองใช ดร. สมเกียรติ หมายถงึวา 

ประเด็นรับเงนิจาก ๖๔๐,๐๐๐ บาท ถาเปนไปไดไหมวา อาจจะเปนนักวชิาการของเรา อยางเชน 

อาจารยวิจิตรา หรือคุณปญญา หรือคุณโสภา อยางนี้รับไดไหมคะ คือ ๓ ทานมารบัผิดชอบไปเลย เอาสกั

คนหนึ่ง  

  นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  ไดคะ 

  ประธาน  :   เอาคุณวิจิตราดีไหมคะ จะสะดวกไหมคะ หรือไมอยางนัน้จะเอาคุณโสภา  

ก็ได แตวาคุณวิจิตรา คือ ๓ คนเลยรวมกันนะคะ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ของผม ๒ สวนนะครับ คือ 

ประการที ่๑ เห็นดวยกับอาจารยสมเกยีรติวา Conflict เดี๋ยวจะมปีญหาเรื่องทุจริต 

ในอนาคตเวลาใครจะมาตั้งขอหา  

ประการที ่๒ เราต้ังบุคคลภายนอกดีนะครับ แตวาขออนุญาตสอบถามเขากอน เพราะวา 

เปนภาระของเขาเหมือนกนัครับ 

  นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  คะ วาเขายนิยอมไหม 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  : คือคนที่ไปนี่เราใหลําดับความสาํคัญ

ของคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้มากที่สุด เทาทีฟ่งมานะครับ บางทานเปนกรรมาธิการอยูดวย แลวเปนอน ุ

อยูดวยนี่ ประมาณ ๕ ทานที่อยูในนี้ ในจดหมายเหตุกป็ระมาณ ๒ สวนรายงานการประชุมทานอภิชัย 

ทานเปนกรรมาธิการวิสามญัอยูแลว ไมใชวาไปเพราะตรวจรายงานการประชุม เพราะทานเปนกรรมาธิการ 

แลวทานกก็ังวลมาเรื่องการตรวจรายงานการประชุม และจะไปชวย Comment ถึงอยากจะไปฟง แลวก็

อยากจะไปดูตรงนัน้ ทีนี้เราคงจะตองจบในสวนนี้สักที ไมอยางนัน้เดี๋ยวเราจะมารื้อฟนพูดตรงนี้กนัทุกครั้ง 

เพราะฉะนัน้คงจะตองดูเอกสารแลวก็เสนอไปเลยนะครบั 

 

                                                                                                                                             - ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                      ธนัชญา  ๔/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐ 

 

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  กราบเรียนทานประธานนิดหนึ่งคะ เมื่อกีก้ค็ุยกับ 

ทานอาจารยอําไพนะคะวา ในสวนของเราในเจตนารมณนี่ ๖ คน แลวกจ็ดหมายเหต ุ๒ 

ขอมูล ๑ อาจารยถวิลวดีนะคะ แลวกท็างตรวจรายงานการประชุมอีก ๑ คน รูสึกของเราใช 

โควตาเยอะ มนัจะเปนอยางไรไหม ใชไหมคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ขอชี้แจงเพิ่มเติมวา จากที่มอบหมายใหไป 

ขออนุญาตประธานคณะกรรมาธิการยกรางนะคะ เกี่ยวกับเร่ืองการทีจ่ะไปขออนุญาตบันทึกภาพ 

บันทกึเสียงถายทําอะไรตาง ๆ นี่นะคะ ไดทําหนงัสือไปแลวคะ กาํลังตดิตามความคบืหนาอยูนะคะ 

ทําหนงัสือขออนุญาตไปแลวคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม 

การบันทึกภาพบันทึกเสยีงนี่ไมไดเขาไปบันทกึตลอดเวลานะครับ ทานเดโชบอกวา เปนเรื่องที่เนน 

ไปทางเนื้องานทางดานจดหมายเหตนุะครับ เพราะฉะนั้นของเรานีน่ะครับ เวลาที่เขาไปฟง ที่เขา 

กันที่ไวให ๑๐ ทีน่ี่นะครับ ทานประธานเดโชบอกวา ความเหมาะสมไมควรใหทมีวิชาการเขาไป 

นั่งจด แตตองไปรบกวนวาทางอนุกรรมาธกิารตองเขาไปนั่งจด แลวเปนแคการถายทอดงานใหอีก 

สวนหนึง่นะครับ เพราะตองไปเขานั่งจดเองสวนการบนัทึกจะเปนเฉพาะบันทึกหรือไมจะตองด ู

เพราะวา คงตองเช็คนะครับวา ชวเลขเขาไปบันทกึอยูแลวหรือเปลา ทนีี้ Voice bar ตาง ๆ ถาเราไปเราคง

ตองขออนุญาต แตวาเราขออนุญาตไวอยูแลวอาจจะตองพยายามทําเองนะครับ หรือไมก็ 

จะตองมีคนเขาไปดูแล ซึ่งผมจะหารือนะครับวา ในที่สุดทานเดโชทานหวงวาจะใหเขาไปจริง 

หรือเปลา หรือวาเราตองเขาไปเอง ถาไมอยากใหเขาไปเทาที่เมื่อกีน้ีท้างคุณภิรมยไดบอกผม 

เมื่อสักครูคือใหไปครับ แตวาไมใหเขาไปในหองที่เขาประชุมกนั  

ประธาน  :  หองวิชาการใชไหม  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : ใชครับ ไมใหเขาไปครับ 

ประธาน  : แลวก็ถาเปนอยางนัน้ ดิฉันก็คงเขาใจวาขณะสมมุตินีน่ะคะ 

เรามี ๖ ทานทีไ่ปนะคะ ๖ ทานนี่ไมไดไปพรอมกัน อาจจะไปเปนตามกรอบตามอะไรนี้นะคะ 

แตถาเปนไปไดอยูไดตลอดก็ โอ.เค. เมื่อไปถึงปุบไดงานมา ก็อาจจะมอบใหนักวิชาการ  

นักวชิาการก็ไปดวย แตวาอยูในบริเวณขางนอก ทาํงานขางนอกอาจจะเอางานไปนัง่ทาํทีน่ั่น 

ดวยก็ไดอะไรอยางนีน้ะคะ ก็จะไดทําอยูตรงนัน้ดวยกัน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อยูในโรงแรมคงไดนะครับ 

  ประธาน  :  ในโรงแรมไดกท็ํางานไปดวย เราก็ออกมาแลวก็เอามาใหอะไร 
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อยางนีน้ะคะ ในลักษณะนี้แบบทํางานเปนทีมกนั อาจจะเราเขาไปแลวออกมาเปนระยะอยางนี ้

ดีไหมคะ ถาพดูถึงจะไดมีทมีนี้ดวย เพราะฉะนัน้ดิฉันเองก็ยงัคิดวามันอาจจะตองมเีปนมุมของเรา 

ที่เราจะตองเหมือนกับเปนทีท่ี่เราเองนัน้จะตองมีเปนมุม ซึ่งเดิมทเีดียวเราคิดวาถาอยูในหองทีพ่ัก 

อยูที่เดียวกนักบัที่ประชุมนี่เราก็คิดวา อยากจะขออนุญาตวาเปนหองของทานสมเกียรตินั่นแหละ 

เปนที่รวมของที่ทาํงานของนอง ๆ อะไรอยางนี้นะคะ ตรงสวนนัน้ทานอยูแลวยึดหองทาน หองทานวัชรินทร

ตรงนั้นมาเอาหองนี้เปนหอง ถาเปนไปไดจะเปนหองทํางานคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ ผม คณิต นะครับ  ผมกาํลังนึกภาพ 

อยูวา สมมุติวานอง ๆ เขาหองประชุมไมไดนะครับ เราเขาหองประชุม เราเอา Voice bar ไปบันทึก 

นะครับ เมื่อเราไปบันทึกนอง ๆ เขาก็ยงัอยูเฉย ๆ ขณะที่เราบนัทกึชวงแรกนะครับ ทีนีพ้อเราบนัทึก 

ไปไดระยะหนึง่แลวนีน่อง ๆ เขาจะมงีานทาํไดก็เมื่อเราเอาออกมาใหเขาฟง ถาเอาออกฟงนี่มนัตองมีเครื่อง

ถายฟงอะไรหรือเปลา นัน่ประการทีห่นึง่นะครับ 

  ประการที่สอง เราตองเขาไปบันทกึตอซึ่งถาเกิดไมทาํอยางนั้นก็กลายเปนนอง ๆ ไป นอง

จะทาํอะไรใชไหมครับ นี่ที่ผมพยายามจะนึกภาพ แลวกถ็าเผื่อเกิดทําอยางนัน้กเ็ทากับวา ตัว Voice bar นี้

จะตองมีตัว Memory ๒ อันที่เราจะไดเปลีย่นไดนะครับ แลวก็มีเครื่องที่จะเปดฟง เพื่อนองเขาจะไดทํางาน

ได เพราะถาเผื่อเกิดเราทาํทั้งวัน แลวกม็าใหนองเขาฟง วนัแรกนอง 

เขาจะไมมีอะไรทําเลย เพราะจะเอาพวกนีไ้ปตรวจก็ไมไดคืออะไร ๆ ก็ไมไดสักอยางหนึง่ คือสุดทาย 

อยากจะพยายามมองภาพวา วางแผนอยางไรเพื่อใหประสิทธิภาพสูงสุด ไมอยางนัน้ 

เดี๋ยวจะกลายเปนวา นองไปมีคาใชจายแตวานองจะไมไดทํางาน แลวเดี๋ยวจะโดนขอครหานะครับ 

ผมกลัวจุดนั้นจุดเดียวครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมอยากจะเรียนอยางนี้ เพราะวาเหลืออีก 

ไมกี่วันนะครับ ทนีี้ปญหาก็คอื กรอบ ๒ กรอบ ๓ นี่เขามอัีนนี้ออกมาหรือยัง คือถาเปนไปได 

นี่ไปตามนะครับ แลวก็รีบอาน จริง ๆ แลวก็คือไปที่ชะอําก็คือ ไปตอยอดอันนี้เทาที่ผมรูนะ ก็คือ 

ตอนอันนี้เปนขอมูลดิบ คือตางคนตางพดูนะครับ ก็คือนักวชิาการหรอืมีคนมาเสนออะไรมันก็จะอยู 

ในกรอบตรงนีน้ะครับ ทีนี้มนัก็มีประเดน็อยูไมกี่ประเด็นในนี ้คือถาจับออกมาไดมันก็จะไปตอยอด 

ตรงนั้นเพียงแตวาเราอาจจะ ทานกรรมาธกิารอาจจะไปดูวาประเด็นนี ้เชน ประเด็นเรื่องการม ี

สวนรวม มนัมปีระเด็นอะไรบางซึง่มนัมีอยูในนี้แลว เพยีงแตวาที่โนนเขาจะไปฟงกลุมอ่ืน เชน 

กรอบ คือหมายความวาทีท่ีน่ั้นมนัจะมีทกุคนใน ๓๕ คนมีสิทธทิี่จะแสดงความคิดเหน็ในเรื่อง 

อ่ืน ๆ เขาใจไหมครับ สมมุติวากรอบ ๑ สิทธิเสรีภาพบางทานที่อยูกรอบ ๒ กรอบ ๓ เขาจะไมม ี
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สวนรวมในกรอบนี้ แตกรอบ ๑ นี่จะเอาประเด็นนี้ไปเสนอ เทาที่ผมทราบอยางนัน้นะ แลวคนอืน่ ๆ  

ซึ่งเปนกรรมาธิการก็อาจจะมีขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเดน็นี ้ทนีี้เราอาจจะมีขอเพิ่มเติมจาก 

กรรมาธิการทานอืน่มาสรุปแลวมันจะตกผลึกตรงนัน้ไดระดับหนึง่แคนั้นเอง ผมเช่ือวาคงยัง 

ไมสะเด็ดคงเปนแบบ Draft แรกนะครับ ทนีี้ปญหาก็คือวา Work ตรงนีต้องทํางานกอนวนัที ่๕  

จะไหวไหมจะทําทันไหมนะครับ อันนี้อันหนึง่ก็อยากจะเรียนอยางนัน้ แลวอกีอันหนึ่งขอรบกวน 

ทานประธานอยากจะใหอนกุรรมาธิการทกุทานยงัไมมีเบอรโทรศัพท ผมอยากจะใหลงในนี้ดวย 

อีเมลหรืออะไรก็ตาม แตอยางนอยมีโทรศพัทมือ ผมจะได Memory ไวแลวก็จะไดติดตอถาเกิด 

มีอะไรจะไดติดตอ ผมเซ็นแลวผมเขียนของผมแลว เบอรมือถือของผมนะครับ เสร็จแลววนัพุธ 

เอามาแจกเลยก็จะดี ฝากทานเลขาดวยนะครับ ผมกรอกลงไปแลวนะครับ แลวอยางไร 

ทานประพจนชวยกรอกเสร็จแลวใหเขาพมิพมาแจกวนัพุธนะครับ ผมตองขออนุญาตที่ประชุมนะครับ

สวนปงนี้ผมมอบใหอาจารยสมเกียรติทานดูแลก็แลวกัน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ก็จะตองเก็บไวที่นี ่ซึง่ตอง 

เก็บไวที่สํานกังานทีน่ี่ครับ โอ.เค. ครับ 

  ประธาน  :  คุณปทมาคะ 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตนะคะ กราบเรียนทานประธานและทาน 

อนุกรรมาธกิาร คือเมื่อกี้ที่ไดพูดถึงประเด็นในสวนของ Voice bar แลวก็มีทานอนุกรรมาธิการ 

บางทานบอกวา อาจจะมีปญหาในการถายขอมูล พอดนีองบอกวาถามี Voice barแลวเอา 

โนตบุคไปก็เสยีบแลวก็ถายขอมูลออกมาก็จะไมมีปญหาอันนี้คะ ก็นาจะตัดปญหาอนันี้ไปได 

แตก็ในสวนตวันี่อาจจะยงักงัวลในสวนของรูปแบบการทีจ่ะใหนองสรุปตรงนั้นวามันจะม ี

Format ไหมหรือวาอาจจะทาํเปน Template หรือวาอะไรเพื่อใหงายตอเวลาสรุปนะคะ อาจจะ 

ทําแบบวาเปนตารางหรือเปนอะไรก็แลวแต สมมุติประเด็นนี้ โอ.เค. มกีรรมาธิการหรือมีใคร 

เสนอความเหน็อะไรไปบางก็ใสลงไป ตอนนี้เอกสารที่มเีราลงไปไดเลยแลวถาไปที่โนน มีใคร 

เสนอความเหน็ทีห่ลากหลายก็อาจจะลงไดเลย เวลาฟงเสร็จก็นาจะทาํใหทํางานไดเร็วขึ้นไหม 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ของกรอบที่ ๑ กรอบที่ ๒  

กรอบที่ ๓ คือผมไมเหน็ ผมยังไมเคยเขาฟงกรรมาธกิารยกราง เขามีเอกสารประกอบ เขามีตาราง 

เขามีอะไรของเขา ปญหาก็คอืวา แลวเขามเีอกสารขาวประชาสัมพนัธและมีประเด็น เพราะฉะนั้น 

เขาจะมีเอกสารออกมาซึง่อยูใน Internet  อันนั้นตัง้แลวก็เราอานเอกสารอยางละเอยีด เราจับ 

ประเด็นโดยตองมีตัวตั้ง เอาตรงนั้นตัง้ไดไหม เพราะวาประเด็นมนัจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา 
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แลวกลุมทีม่ีปญหามากที่สุดคือ กรอบที่ ๒ ครับ กรอบที่ ๑ อะไรตาง ๆ ปญหาไมคอยมีนะครับ 

แตวากรอบที ่๒ ปญหามากที่สุด แตวาทุกกรอบเขามีเอกสารในการทาํงานของเขา เรามีเอกสาร 

คอนขางสมบรูณที่สุดก็คือ กรอบที่ ๑ ก็ไดความชวยเหลือจากทานวชัรินทร ทีนีก้รอบที่ ๓ นีน้ะครับ 

ผมก็เขาฟงอยูบางนะครับ กรอบที่ ๒ นี้ไมเคยเขาฟงเลย แตวามันมีประเด็น เพราะฉะนัน้ตองทาํงานตาม

ประเด็นตรงนัน้ แลวก็เราพยายาม วัตถุประสงคของเราคือพยายามทีจ่ะบันทึก 

เจตนารมณ ทนีี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตอนนีย้ังเปนทียุ่ตินะครับ เพราะฉะนัน้เราจะไปหา 

ขอสรุปวันนี้ไมได แตตองสรุปกอนจากที่มนัออกมาแลวนะครับ แลวคอย ๆ ดูแลวดคูวามตอเนื่อง 

วิธีการทํางานที่ดี ผมเสนอวาจะตองเปนตาราง เปนอะไรที่มันทํางานไดดี เปน Template ออกมา 

ไมใชวา มาเปนตัวอักษรเปนอะไรตาง ๆ แลวก็ดูไมรูเร่ืองนะครับ แลวก็มีตาราง มีความคืบหนา 

เปนตารางขวางอะไรตาง ๆ ไมรูวารูปแบบอื่นจะดีกวาหรือไมนะครับ แตวาตองทํางานตรงนี ้และ 

เห็นความคืบหนาไดวา อะไรประเด็นมันเปลี่ยนเพราะอะไรตาง ๆ และสามารถอธิบายไดในภายหลังเพราะ

ตอนนี้มนัยงัไมจบครับ มันยังไมตกผลึกเลย มนัจะไปตกผลึกที่สปริงฟลดอยางไร 

ละครับ จะรูกนัตรงนัน้ อะไรตาง ๆ เราจะตรวจและจะดูวาที่เขาสรุปมาอยางนี้เรามีเตมิให และเราชวยสรุป

ใหไดซึ่งผมก็จะอยูดวยอนุกรรมาธิการทั้ง ๕ ทานก็อยูทีน่ั่นเขาจะชวยอยู ไปนัง่ฟงกนัอยู 

เพราะฉะนัน้ผมเสนอวาจะตองมีการประชมุกันทุกเย็น ซึง่ไมรูวาเขาประชุมกนักี่โมงถงึกี่โมง 

เราก็ประชุมตอนเยน็แลวเราก็ตกลงกนัอยางนี้ทกุเยน็ แลวก็ทีห่องใครหองทานวัชรินทรหรือวา 

หองผม ซึ่งคงจะเปนที่สปริงฟลดหรือเปลานะครับ หรือวาเปนที่อิมพีเรียลเลควิว อันนี้เสนออยางนีน้ะครับ

แลวก็ผมเขาใจวา นอกจากนี้เอกสารอยางอื่นอีก กอนเขามาหองประชุมนี้ผมไดคุยกับทาน 

ประโภชฌ เร่ืองเกี่ยวกับอยาลืมนะครับวา ยังมีระดับภาคระดับจังหวัดนะครับ ซึง่ในสวนนี ้

ในการทํางานเราจะทาํในสวนนี้อยางไร พดูถึงเรื่องแบบสอบถาม พูดถึงเรื่องอะไรตาง ๆ เหลานี ้

จะทาํงานกันอยางไร ก็คงจะตองดูพรอมกนั และวันนั้นไปที่โนนมีประเด็นอีก เราตองคิดคาใชจาย 

หรือเปลา เราเขา Internet ไดหรือเปลา คณุเขาไปหาขอมูลเขา Internet ไดหรือเปลาทาน งายที่สุด 

คือไป Internet café งายที่สุดเลย แตถาโนตบุคของคุณจะตองเอาอยางนัน้หรือเปลา อันนี้ก็ตองด ู

แตวาผมเสนอวาจะตองมีการประชุม เชน ประชุมกันผมไมทราบนะครับ สักกี่โมง ทานขาวเสร็จ 

แลวมาประชุมกันใชหรือเปลาหรือวาอยางไร ก็ขออนุญาตเสนอวา ผมเห็นดวยวาตองมีการ 

ประชุมกันทุกวันครับ 

  ประธาน  :  ดิฉันคิดวาพอทานรองประธานพูดมานี่อาจจะตองมาทาํเปนกรอบ 

การทาํงานของเรานะคะวา เปนของเราตรงนีก้อนเลยวา มีแบงหนาทีก่นัอยางไรนะคะ สถานที่อยู 
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ตรงไหน มีข้ันตอนในการทาํงานในแตละวนัเปนอยางไร และทําเปนตรงนี้มากอน ซึง่อาจจะ 

ปรับเปลี่ยนได ถาสมมุติออกมาใหชัดวาขณะนี้ตกลงวา เชน ๑. มีสถานทีก่อน เอาตรงสถานทีก่อน สถานที่

ก็เอาหองทานวัชรินทรกับหองทานสมเกียรติ ถาไดอยางนอยถาอยูที่ แตตองเปนที ่

สปริงฟลด ดิฉันคิดวาเพราะตองอยูทัง้วนั พูดถึงมาดีกวาใหนองไปเดนิตรงไหนก็ไมรูนะคะ ตรง 

สวนนั้นมา ๒. ก็คือเร่ืองของ เมื่อมหีองทํางานแลวนะคะ อุปกรณที่จะตองใชก็คือเร่ืองของ 

Voice bar กับ Computer notebook  ทนีีส้มมุติ Voice bar ซื้อยังไมทนั ถาซื้อไมทนัไมไดเลย 

นะคะเพราะวาถาไมทันปบตองไปหายมืหาเชามา ดิฉันไมรูนะจะตองมีนะคะ ตองซื้อใหได ไมอยางนั้นจะ

ทําอะไรไมไดเลย เพราะฉะนั้น  ๑. มีเครื่องมือไวทีห่องประชุมตรงนัน้กอน พอมีเครื่องมือเสร็จปบนีน่ะคะ ก็

คือวา แลวกระบวนการที่จะดําเนนิการกันอยางไรใชไหมคะ ๑. ก็คือนองนัง่ทาํงานอยูในหองนัน้ วิธกีาร

ทํางานก็คือ กอนที่ไปถงึหองทํางานก็คือ ตองสรุปประเด็นมี Template อยางที่คุณปทมาพูดวา เตรียมมา

ใหพรอมกอนตรงนั้นมา แลวหลงัจากนัน้ก็มีการที่คณะอนุกรรมาธกิารเขาไปฟงแลวก็เอา Voice bar มา

ถายทอดลงในคอมพิวเตอร แลวนองก็ดําเนินการตอนะคะ ตรงสวนนี ้ซึ่งหมายความวา ตรงนีเ้ขาตอง

อนุมัติใหเราเอา Voice bar เขาไป แลวอนมุัติใหเราสามารถที่จะเอาอะไรออกมา แตเราไมเอาออกไปนอก

โรงแรมนะคะ จะอยูภายใน 

โรงแรม ทางฝายเลขาจะตองไปหาขอมูลตรงนี้มาใหได มฉิะนัน้นองไป เกิดสมมุติไมอนุมัต ิ

ใหอัดเทปเลยอยางนี้ก็แยเลยอยางนีน้ะคะ พูดถงึมาตรงนี้ดวยนะคะ แลวก็มีการประชุม 

เราใหมีการประชุมกนั ทานสมเกียรติเสนอ ดิฉันวาก็ดี หลงัอาหารเยน็กป็ระชุมกันนะคะ 

 

         - ๕/๑ 
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  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ผมขอเสนอวาประชมุกันประมาณ  

๑ ชัว่โมง เชนประชุมเวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ นาฬกิา จะเปนไปไดไหมครับ ผมไมมีประสบการณเร่ืองนี้

เทาไร  

  ประธาน  :   แลวก็มาถึงเรื่องคาใชจาย ฝายคณะอนุกรรมาธิการไมมีปญหาเพราะวา 

ตองเบิกไปตามระเบียบราชการได แตฝายนักวิชาการซึง่ตรงนี้เอง เราบอกวาจะอยูใน ๖๔๐,๐๐๐ บาท 

เบิกตามจรงิ ดิฉันคิดวา TOR นั้นตองเสร็จกอน  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เบิกเหมา แลวก็ตามงวดงานครับ  

ไมตองเอาใบเสร็จ Voice Bar มาเบิก ทกุอยางจายตามงวดงาน  

  ประธาน  :  ดิฉันเหน็วา คลาย ๆ กับวนันัน้ที่เราคุยกนัวางบเรามีตั้งไวสวนนี้แตประกอบ 

ไปดวย ๑. นักวิชาการเขาจะไดเงินเดือนแคนี้แนนอน เขาจะไดคาเดินทางกับคาเวลาออกนอกสถานที่  

แตอยูใน ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนีเ้อง TOR จะตองเสร็จภายในสัปดาห เพื่อจะใหเสร็จกอนที่เขาจะ

เดินทาง พอเดนิทางปบตรงนี้ตองสํารองกอน งานยงัไมมาเลย ทนีี้เวลาจายเราบอกวาจายเปนเดอืน  

ดิฉันเองคิดวาไมเปนไร ดิฉันอาจจะสํารองใหกอนก็ไดในสวนนี้ เพราะเดี๋ยวจะมีปญหา แลวจะไดสบายใจ 

เพราะฉะนัน้ดฉัินอาจจะใหคณุโสภากับคุณโสมสุดาชวยกันคิดวาในสวนนี้จะอาํนวยความสะดวกใหกับ

นอง ๆ ไดอยางไร  แตอยูภายใตงบ ๖๔๐,๐๐๐ บาทนะคะ เราจะดาํเนินการในสวนนี้ แลวเรื่องรถอาจจะ

ตองขอรถทางสภาไดไหมที่จะไป แลวก็เร่ืองของคาที่พกัคาอะไรนี่ดิฉันจะสํารองไปใหกอน แลวพอมาถงึ

เดือนก็คอยมาหักกนัตรงสวนนัน้  

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบพระคุณครับ ผมอยากจะฝากไวนิดเดียวครับ ถึงแมวาจะ 

เปนการจายตาม TOR คือตามงวดงานนะครับ โดยงวดงานนี้เราวางเอาไววา ชวงไหนทีว่าเราจะตอง 

ใชจายแคไหน เราก็รวมคาใชจายที่ประมาณการเอาไวเพื่อใหเขาเบิกได ไมวาจะเปนคาโรงแรม ในชวงที ่

ไป ๕ – ๖ วนันี้ รวมทัง้ Voice Bar หรือวาระยะการทาํงานในชวงนี้คดิวาใชระยะเวลาเทาไรที่จะตองจาย

คาตอบแทนนอง ๆ เขา ประมาณการเปนอยางนัน้ก็ตาม แตวาคาใชจายที่เราจายไปจริง ไมวาจะเปน

อยางไรก็ตามนะครับ ขอใหเก็บใบเสร็จไวทั้งหมดนะครับ เพราะวาตรงนี้คือยนัตกนัผีนะครับ ถงึแมจะเปน

ตามงวดงาน แตเปนยันตกนัผีไดดีที่สุดคือใบเสร็จรับเงิน ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ถูกตองคะ ดิฉันก็ตองทาํตามนี้ เชื่อวาเขาไดตกลงที่ประชุมคราวที่แลววา 

ใบเสร็จตองเกบ็ไว ทกุอยางตองบันทึกไว เพียงแตวาไมตองมานําเสนอตอนที่เบกิ เพราะไมไดบังคับอยู 

ใน TOR แตในขณะเดียวกนัเราก็ตองปองกนัตัวเองไว ในฐานะคณะอนุกรรมาธกิาร เพื่อใหรูวาเราใชจาย

อยางไร ถูกตองไหม เพราะจริง ๆ นกัวิชาการอาจจะนอยสําหรับเขา แตคิดวาเพื่อประโยชนกับประเทศชาต ิ
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เราก็คิดวาทําแบบพอเพียง ทานอําไพก็บอกวายังนอยไปเลย แตเรากบ็อกวา นองเขาก็เต็มที่ ถือวาเปน 

การมาเรยีนรูงาน เปนนักวิชาการที่แทจริงเลยนะคะ อันนีก้็ดีคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ผมขออนุญาตหารือกอนนะครับ 

เมื่อกี้นี้เรากาํลังพิจารณาเรือ่งแผนปฏิบัติงานในตารางนี้อยู ทนีี้ทางเจาหนาที่เขาแจกเอกสารมาอีกชุดหนึง่ 

เปน TOR ที่เปนหวักระดาษวา โครงการจัดทําบนัทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แลวก็แผนสุดทายจะม ี

รายละเอียดวาผูรับผิดชอบโครงการ ขอ ๘ คณะกรรมาธกิารวิสามัญ ผมขอหารือกอนนะครับวาเราควรจะ 

พิจารณาแผนดําเนนิการใหจบแลวคอยมาดูอันนี ้

  ประธาน  :  ดิฉันขอไปที่แผนปฏิบัติงานเลยนะคะ ขอเชิญทานสมเกยีรติชวยกรุณา

นําเสนอคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ผมไดพิจารณาแกไขรางที่เจาหนาที ่

พยายามวิเคราะหเนื้องานวาจะตองทําอะไรบาง แลวผมก็เติมขอบเขตการดําเนินงานเขาไป ซึง่เขยีนอยาง

คนไมรูนะครับ เพราะฉะนั้นผมไมรูวามีความเหมาะสมหรือเปลาที่ใชถอยคําอยางนี้ ก็ขอเสนอใหทานอนุ

กรรมาธิการพจิารณา ผมขออนุญาตเพื่อใหไปไดพรอมกนั ผมขออนุญาตอานเลยนะครับ ผมคิดวาควร

จะตองบอกวาขอบเขตในการดําเนินการทาํอะไร เพื่อจะดูเนื้องานลาํดับตอไปก็ดูจากในอํานาจหนาที่ของ

ตัวกรรมาธกิารวิสามัญ แตเนื่องจากอนันี้เปนคณะอนกุรรมาธิการ ผมก็เลยเสนอวาเปนการจัดเตรียม

ขอเสนอเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําบันทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาในเรื่องที่อยูในอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม  

อันนี้ผมก็ลอกลงมาในสวนทีเ่ปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการไดแกการพิจารณาวางกรอบรปูแบบ

และแนวทางในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและรูปแบบในการนําเสนอเอกสารและ 

ส่ืออิเล็กทรอนกิส ในการเผยแพรบันทกึเจตนารมณใหกบัประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรับทราบ 

และนําเสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญ มีขอสงสัยอยูหลายประการ

ในอํานาจหนาที่อันนี้ ซึง่อยูในอํานาจหนาที่ขอ ๑ ของตวัคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับ ผมเสนออยางนี ้

ผมขออนุญาตเอาใหจบเลยนะครับ จะไดดูทีเดียว พยายามดูตรงนี้ ซึง่ผมมีความสงสัยมากวาในสวน 

ของการเสนอเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนกิสอยูในกรรมาธกิารชุดนีห้รือเปลา แลวก็ถึงขนาดตองมองไปวา

เมื่อจัดทําเสร็จแลวนี่ตองมข้ัีนตอนในการที่ไปเสนอตอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและสภา 

รางรัฐธรรมนญูดวยหรือเปลา ผมขออนญุาตดูเลยนะครับ  
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ลําดับที่ ๑ ในเดือนกุมภาพันธ ถงึเดือนมนีาคมจะเปนขอ ๑ คือกําหนดกรอบรูปแบบ  

และแนวทางการทําบนัทึกเจตนารมณของรางรัฐธรรมนญูนะครับ จากนัน้ 

ลําดับที่ ๒ กพ็จิารณาทาํบนัทึกเจตนารมณ โดยถอดมาจากรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ในมาตราที่ไมมีการแกไข อันนีห้มายความวาเราจะแยกสวนนี ้

นะครับ ซึง่นาจะทาํเสร็จกอนในสวนที่เราทราบแลววา ตอไปตกผลึกแลววาจะไมมกีารแตะ จะไมมีการ

แกไขแลวก็ไปทําออกมา ซึ่งตรงนี้นาจะทําไดไมยากนะครับ  

ลําดับที่ ๓ ก็คอืวาพจิารณาจัดทําบนัทกึเจตนารมณควบคูไปกับการประชุมสภา 

รางรฐัธรรมนญู คณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม

ทราบวาจะเสร็จเมื่อไรก็ดูวาที่ทาํเสร็จตนเดือนกรกฎาคม ประมาณวนัที ่๕ กรกฎาคมก็เลยใสไปวาตั้งแต

เดือนกุมภาพนัธ จนถงึเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ตอไป 

ลําดับที่ ๔ การดูในงานก็จะเปนเรื่องคณะอนุกรรมาธกิารและคณะทํางานไปรวม 

สังเกตการณ คือเร่ือง Springfield นีน่ะครบั ซึ่งจะตองมาทาํบันทึกเจตนารมณนี่นะครับไปสรุปผล แลวก็

มาทาํบนัทกึเจตนารมณนี่นะครับ จริง ๆ แลวจะตองมกีารประชุมอีก ๒ คร้ัง เขาใจวาอันนี้อาจจะตก

ขอความไป เพราะคิดวาเนือ้งานจนถึงการทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จกอนที่จะไปทําประชามตนิะครับ 

เพราะฉะนัน้ผมตองบวกอกี ๒ คร้ัง ขออภัยที่เอกสารไมสมบูรณนะครับ  

  ลําดับที่ ๕ นําเสนอกิจกรรมยอยรางบนัทกึเจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญตอ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญและสภารางรัฐธรรมนูญ อันนีน้าจะเปนชวงตอจากนั้น ถาตองทาํ 

นะครับ ผมสงสัยวาตองทาํหรือไม ถาตองทํากจ็ะตองเปนเดือนสงิหาคมกับเดือนกันยายนใชหรือไม 

หรือวาสภารางรัฐธรรมนูญนั้นไมอยูแลวยังนาสงสัยนะครับ ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับวา 

ในการประชมุ Springfield นี่หลงัจากนัน้จะตองไปนัง่เรียงมาตราตาง ๆ ตองไปพิจารณากันอีกหลายรอบ 

เพราะฉะนัน้เขาจะมีการประชุม นอกจาก Springfield แลวจะมีอีก ๒ หนดวยอยางที่เราไดทราบจาก

อาจารยคมสนั ในการประชุมวันพุธที่แลนะครับ ตอไป  

ลําดับที่ ๖ สรุปผลการรับฟงความคิดเหน็และการมีสวนรวมของคณะกรรมาธิการรับฟง 

ความคิดเหน็และการมีสวนรวมของประชาชน ๔ ภาค และคณะกรรมาธิการ ๗๖ จังหวัดเพื่อพิจารณา

ประกอบการบันทกึเจตนารมณรัฐธรรมนญู อันนี้คิดวาถาเราทําก็คือเดือนกุมภาพันธถึงเดือนสิงหาคม 

เพราะวาสภารางรัฐธรรมนญูบอกวาใหรับฟงไปเรื่อย ๆ ไมมีกรอบเวลาที่ตายตัว  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๕/๔ 

 

  ลําดับที่ ๗ มกีารสัมมนา ซึง่ผมเสนอ ผมอยากจะใหที่ประชุมชวยพิจารณานะครับวา 

เราควรจะประชุมสัมมนาเรื่องนี้เดือนอะไรกันแน เดือนกรกฎาคมหรือวาเดือนกนัยายนอยางไรนะครับ 

แตวาอันนี้เปนราง เพื่อทีจ่ะเปนมติของคณะอนุกรรมาธิการอนันีเ้สนอทีป่ระชุมใหญในวนัพธุตอไปครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  ประธาน  :  เปนแผนปฏิบัติงานที่มีรูปแบบอยางนี้ อยากจะขอทานคณอนุกรรมาธกิาร 

ไดโปรดพิจารณาแลวก็ใหความเหน็ประเด็นเพิ่มเติมจากทีท่านรอง ดร. สมเกยีรติไดนําเสนอวามจีุดไหน 

มีประเด็นไหนที่อยากจะเพิ่มเติมในสวนนี้คะ เชิญคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  : ขออนุญาตคะ ตามที่อาจารย ดร. สมเกยีรติ 

ไดเสนอแผนปฏิบัติการดีนะคะที่ทานบอกวายงัขาดอีก ๒ คร้ัง ก็คงจะตองตามจากกรอบแลวก็ใสให

สมบูรณวาระยะเวลาเดือนไหน ใสแผนนีจ้ะไดสมบูรณ ทีนี้ขอ ๕ ของทานเดิมที่นาํเสนอตอ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญนี่ดิฉันสงสยัวาจะไมใช เราคงจะเสนอคณะกรรมาธิการวิสามญั 

บันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม ทีท่านประธานเดโชเปนประธานมากกวา 

เพราะเราอยูภายใตทาน สวนการเสนอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็คงจะเปนทานเสนอ  

แตทานอาจจะเขาเปนตัวแทนชี้แจงอะไรอยางนัน้มากกวา ขอ ๕ ก็คงตองแกนะคะ คือเรานาํเสนอ

คณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม ของทานเดโช 

ตรงนั้นไดคะ แลวขอ ๖ ตองปรับนิดหนึง่นะคะ สรุปผลการรับฟงและการมีสวนรวมจาก ๔ ภาค เขาใจวา 

๔ ภาคนีน่ะคะ คือจังหวัดนาํความเหน็มาใหภาค ภาคนาํความเหน็มาใหสภารางรัฐธรรมนูญ แลว 

สภารางรัฐธรรมนูญก็กลบัใหคณะอนุกรรมาธิการ ๓ ชุด คณะอนุกรรมาธิการกรอบ ๑ วาดวยสิทธเิสรีภาพ 

การมีสวนรวมของประชาน และการกระจายอํานาจ กรอบ ๒ วาดวยสถาบนัการเมอืง กรอบ ๓ วาดวย

องคกรตรวจสอบอิสระและศาล เพราะฉะนั้นสิง่ทีเ่ราจะได คือส่ิงที่เขารายงานผลตอสภาราง ตรงนีต้องแก 

Working นะคะ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมวาทางภาคจังหวัดสงภาค ภาคนาจะสงกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ไมใชสงสภานะครับ  

  ประธาน  :  ประเด็นตรงนีก้ห็มายถงึวาเราเอามาจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

ใชไหมคะที่จงัหวัดนําเสนอภาค จากภาคแลวสงมาที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ หมายถึงวาเราจะ

เอามาตรงที่จากภาคขึ้นมาแลว คงไมตองลงไปดูถงึ ๗๖ จงัหวัด  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๕/๕ 

 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานประธานครับมีเนื้อหามาจาก ๒ สวน คือจากปริมาณทํา 

ไดเปนเปอรเซ็นตออกมา ดูไดไมยาก แตจากคุณภาพจะยากมากเลย ที่ ๗๖ จงัหวัดจะมาเปนคุณภาพ

ออกมาเปนการวิจัยทางเชิงคณุภาพเปนขอมูลหมดเลย และจะแตกออกไปมากกวา ๓๖ กรอบที่เขยีนไวอีก 

เพราะกรอบจะเปนประเดน็ จะแตกออกไปเยอะแยะมากมาย แลวจะดกูันอยางไร แลวจะสรุปอยางไร 

นะครับ เอกสารจะเยอะมากเลยครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ทานประธานครับ แลวเรื่องกรอบเวลานี่

ไมทราบวาเราใสกรอบเวลาไวถูกหรือเปลา เพราะวาเราจะวางแผนการทํางานตรงนี้ดวยนะครับ เราคงตอง

ปรับแตวาเราไมไดตัดออกใชไหม เหมือนกบัขอ ๕ ควรจะตัดออก ขอ ๖ ควรจะคงไว  

  ประธาน  :  คิดวานาจะคงไว แตวาไมใชเปนบทบาทของเรา แตเปนบทบาททีเ่ราทาํให

คณะกรรมาธกิาร ที่จะตองไปนําเสนอ ดิฉันอยากจะใหเปนการตรวจเช็คกัน เพราะไมอยางนัน้เดี๋ยวเราทาํ

เหมือนกับเราไปทําตางหากเลย เปนคณะอนุกรรมาธกิารใหญนําเสนอคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ

ใหเหน็วาสิ่งที่เราทํามานี่เปนอยางนีน้ะ อะไรอยางนี้คะ ทนีี้สวนกรอบเวลาคงเปนไปตามนีห้รือเปลาคะ 

ไมทราบวาคณุภิรมย คือทกุอยางตองเสร็จส้ินตามนี้ถาสมมุติวาเปนการขยายก็ตองขยายกันทัง้หมด  

แตตอนนี้เราตองเปนไปตามนี้ ดิฉันคิดวาเราตองทาํไปจนถงึวาระสุดทาย  

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :   ตามที่เคยคยุกันที่ประชุมคณะ 

ใหญวาความจริงภารกิจเราควรจะเสร็จส้ินเดือนสงิหาคม แตวาขยายไป ๒ เดือนถึงเดือนตุลาคมคะ 

ก็เผื่อเอาไวถึงเดือนตุลาคมคะ 

  ประธาน  :  อยากจะใหถงึเดือนตุลาคมไปเลย ดิฉันคิดวาพิมพตองตามเก็บตามอะไรอีก 

เราอาจจะตองออกเอกสารเปนรูปเลม ตองขยายถึงเดือนตุลาคมดีไหมคะ คือเราเอาเวลาไวทายสดุดีกวา

นะคะ  

 

 

                     - ๖/๑ 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                   ธนัชญา  ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ในความเปนจริงเราคงตองอยูสอดคลองกับ 

กรรมาธิการใหญนะคะ ยกรางรัฐธรรมนญูเสร็จก็คือเสร็จ คณะกรรมาธิการยกรางทานอยูอีก ๓ เดือน 

เพราะวาทานตองทํากฎหมายลูก แตเรามนัไมมีโอกาสแลวคะ แตเร่ืองทํางานเราก็ไมเสร็จ ในความเปนจริง 

งานเราไมเสร็จ เพราะงานเราเอกสารแลวก็ส่ืออิเล็กทรอนิกสที่วานี่ไมเสร็จ จริง ๆ หนักลับมานีน่ะคะ 

จริง ๆ แลวเหน็ใจนอง ๆ นักวิชาการมากเลย งานตอนนีเ้ร่ืองเงนิทานประธานไดกรุณาเรียบรอยแลว 

ผานไปไดเลย ตอนแรกก็จะคุยเรื่องนี้เหมอืนกนัวาตองรบี ทนีี้ทีห่วงนอง ๆ นักวิชาการก็คือ ตอนนี ้

เขาตองเริ่มงานแลว จากรายงานการประชุมทัง้หมดรีบสกัดออกมา ทนีี้วางกรอบวาจะเอากรอบ 

อยางไร เชนวา ถาเราจะตั้งกรอบตามแนวของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ หรือตามกรอบอนุเสรีภาพ เชนวา 

กรอบรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เร่ิมตนหมวดที ่๑ ทานกว็างเลย หมวดที่ ๑ ไมมีการแกไข ประเด็นมาตรา 

ที่ ๑ ประเดน็มาตราที ่๒ มาตราที ่๓ มีความเหน็อยางนั้นอยางนีท้ําตารางนะคะ แลวสุดทายจากการ 

ที่คณะกรรมาธิการยกรางทานจะประชุม ๓ คร้ัง คร้ังแรกคือสปริงฟลดนี้นะคะ ตอไปที่ไหนก็ไมทราบ 

มันมีกรอบวางไวหมดแลว พวกนี้ไปเอากาํหนดไดเลยนะคะ คงตองมอบทานฝายเลขา ทนีี้ชวงนี้เราตอง 

ทํางานแลวสกดัออกมากอนโดยมีกรอบ เพราะฉะนัน้เราตองวางกรอบใหนองเขาชดั เขาจะไดเร่ิมงาน 

มันจะไปปรับเปล่ียนในหนทีส่ามอยางไร แลวก็ตกผลึกเปนเจตนารมณอันแทจริงตอนนัน้แหละ ขอมูล 

ตอนนี้ เชน รายงานการประชุม วารสารประชาสัมพันธ อะไรพวกนี้นะคะ ใสเขามนัจะไดรูปแบบที่เร็ว 

แลวก็ไปสปริงฟลดก็ใสอยางนี้ตามไปเรื่อย ๆ นะคะ จริง ๆ แลวหวงใยนอง ๆ นกัวิชาการเพราะงานหนกั 

  ประธาน :  เดี๋ยวเรายกเปนประเด็นสําคญัไวเปนอีกหวัขอหนึง่ แตตอนนี้ขออนุญาตวา 

เราอยากจะขอจบเรื่องของแผนปฏิบัติการซึ่งจะนาํเสนอในที่ประชุมในวนัพธุนีน้ะคะ อาจจะตองปรับ 

ดิฉันวาอาจจะตองลองปรับไปจนถงึเดือนตลุาคมนิดหนึง่นะคะ คือจริง ๆ เราอยูไมได แตวางานมนัตอง 

อยูรวมทัง้จดหมายเหตกุับหลาย ๆ อยางนะคะ ทนีี้ถาเราสามารถขยายไวตรงนี้มนัก็จะเปนประโยชน 

กับตัวเราเองนะคะ ก็ลองดู ถาไมไดก็ไมไดก็ไมเปนไร กน็าํเสนอในที่ประชุมในวันพุธนี้นะคะ ตรงสวนนี ้

ถาแผนตรงนี้ ขออนุญาตปรับตามที่ประชุมนะคะ  

ประเด็นที ่๒ กค็ือ เราจะไดมาคุยกนัเรื่องของ TOR แลวจาก TOR เสร็จก็มาถึงวา 

กรอบในตอนนองจะไปทํา เราจะทาํกนัอยางไรนะคะ คือไมใชปลอยใหนักวชิาการเขาไปคิดเองทาํเอง 

เราคงตองชวยดวยคะ ไมมีใครเพิ่มเติมนะคะในเรื่องแผนปฏิบัตกิาร ขออนุญาตปรับตามที ่

ที่ประชุมแลวก็จะขยายไปถงึเดือนตุลาคมไวกอนไหมคะ หรือวาอยางไรคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  นิดเดียวคะ คืออยางที่เรียนวาคณะ 

อนุกรรมาธกิารของเราอยูไมได เพราะเราตองอยูตามภายใตกรรมาธิการใหญ แตวาเนื่องจากเราทาํ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                   ธนัชญา  ๖/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

TOR เร่ือง ๖๔๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้จะอยูไดแลวก็อยูยืดจนกวางานจะเสร็จ แตเราก็ยงัยนิดีเปนพี่เลีย้ง 

ถึงตอนนั้นเราจะหมดวาระแลวก็ตาม นอง ๆ จะอยูได ทานอาจารยสมเกียรติจะอยูไดอะไรอยางนีน้ะคะ 

เพราะวางานมันยงัไมเสร็จ งานมนัไมเสร็จแลวเราก็ชวยได แตเราวาระมันหมด 

  ประธาน  :  ทานคณิตคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ครับ คือผมอยากจะหลับตามอง 

อีกภาพหนึง่นะครับวา งานของเราที่จะแลวเสร็จ เราตองพิมพบนัทกึเจตนารมณออกมาเสร็จนะครับ 

สมมุติวาถาเราวางทํา Time frame เอาไววา ถาเผื่อเกิดงานเสร็จ ณ ขณะนี้ตามระยะเวลาเดิมคือเดือน

ตุลาคมตองเสร็จ แตถาเผื่อเกิดขยายไปเราก็ตองขยายตาม แต ณ นาทีนี้เมื่อเขายงัไมขยาย เราก็ตองถือ

กรอบเวลาเดมิอยูนะครับ นัน่คือเราทาํบนัทึกรูปเลมครบถวน ๑๐,๐๐๐ เลมตามที่เคยคุยกันไวครับ ทนีี้พอ 

จาก ๑๐,๐๐๐ เลมนัน่นะครบั ตรงนัน้เรานาที่จะเปนขอ ๘ วานัน่คือ เรา Full stop แลว เพื่อเปนอกีขอหนึง่ 

ก็คือ จัดพิมพบันทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนะครับ จะเรียกวาอะไร ผมเรียกไมถกูนะครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมเรียนอยางนี้ไดไหมครับ ถาอยางนั้น 

นี่นะครับ เอาไปแทรกระหวางขอ ๖ กับขอ ๗ ไดไหมครับ เพราะวาขอ ๗ หมายความวา จัดสัมมนาแลว 

เราแจกหนังสอืครับ เชิญทาน 

  นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  ขออนุญาตคะ ไมทราบวาจะอยูในขอบเขตงานของ 

อนุกรรมาธกิารเราดวย ควรจะไปอยูที่จัดทําฐานขอมูลใชไหมคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือตนฉบับจะไปทีจ่ดหมายเหตนุะครับ 

เราจะไดแตสําเนาอะไรทั้งหลายทีเ่ปนตนฉบับ ศูนยรวมก็คือ จดหมายเหตุ แลวเราไดสําเนามาทํางานตอ 

นะครับ  

  ประธาน  :  ดิฉันคิดวาอยางนี้ไดไหมคะ ระหวาง ๖ กับ ๗ ตองมีเอกสารออกมากอน 

แตเปนเลมทีย่งัไมสมบูรณ แลวเมื่อสัมมนาเสร็จแลว เราคอยมาทาํเปนเลมสมบูรณที่จะพิมพออกมา 

แจกจายดีไหมคะ ถาพูดถงึมาสัมมนานั้นอาจจะเปนเพียงแค อาจจะเปนตนรางอะไรอยางนี้คะ  

ไดไหมคะ Excutive summary ในการที่จะนําเสนอในทีป่ระชุมสัมมนา เพราะดิฉันคิดวา เวลา 

ประชุมสัมมนาคงจะไมอะไรนะคะ อาจจะเปนเหมือนกับ Excutive summary ที่เราทําเปนเอกสารนะคะ 

Power point อะไรอยางนี้นะคะ ทาํนองนัน้ที่แบบสัน้ ๆ งายอะไรอยางนี้นะคะ และหลังจากนัน้เมื่อจบจาก 

ประชุมสัมมนาแลวนี่ตรงนัน้ละถึงจะไดเปนรูปเลมใหญและดีไมดีมันจะไดเปนสิ่งทีไ่ดจากการประชุม 

สัมมนาก็มาประกอบอยูดานหลงั 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                   ธนัชญา  ๖/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  หมายถึงวา สัมมนาเสร็จแลวก ็

ปรับปรุงแกไขนะครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ประทานโทษ เปาหมายของทานที่จะสมัมนา 

นี้กลุมไหนนะคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เปาหมายสงสัยตองเปน สนช. สสร.  

แลวก็คนที่เกีย่วของครับ ซึ่งผมกําลงัสงสยัอยูวา ชวงนัน้ถาเกิดเขาเปนชวงออกพระราชกฤษฎีกาเลอืกตั้ง 

อะไรตางๆ เอาไปทํากิจกรรมเหลานี้ถกูมวนหมดหรือเปลา ตองหามหรือเปลา ยงัสงสัยอยูเหมือนกัน 

เพราะวาอนาคตเราไมรู ประชาชนจะลมประชามติไหม จะอะไรไหม แลวไมรูวา เอะ เราจะไปจัดอะไรนี่ 

มันตองทอดชวง ตองรอใหเลือกตั้งผานไปแลวคอยมาทาํใหม อะไรหรือเปลา ยงัไมทราบเลย เพราะวา 

เปนเรื่องอนาคตทั้งหมดเลย ไมรูมันหามหรือเปลาไมไดไปเช็คกฎหมายนะครับวาทาํไดหรือไม แตวา 

เอาเปนวาเรากําหนดกรอบ พยายามกําหนดกรอบใหส้ินสุดที่เดือนตุลาคม ถาอยางนัน้นีน่ะครับ เอกสาร 

ที่เราแจกในการสัมมนาเหมอืนกับวา ยังไมใชฉบับสุดทาย ไมรูวาจะเปนไปไดหรือไม 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับ ผมก็ยงัสับสนอยูนะครับ คอืวา ถามอง 

พูดถึงวา คณะใหญที่ไดรับมานีเ่ราเปนคณะอนุกรรมาธิการที่มาแบงกันทํางานเพื่อคณะใหญ คณะใหญ 

ที่ไดรับมอบมาก็คือจัดทาํบนัทกึเจตนารมณก็ดี จดหมายเหตุก็ด ีรายงานการประชุมก็ดี ทัง้ ๓ อยางนี ่

คณะใหญจะตองทําใหแลวเสร็จกอนที่จะ ผมเขาใจวาทาํใหเสร็จกอนที่จะมกีารประชาพิจารณวาจะรับ 

รัฐธรรมนูญใหมหรือไมหรือเปลา เพื่อใหเขาเหน็เจตนารมณนะครับ เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเกิดเปนเชนนัน้ 

เราก็ตองเอาจากตรงนั้นเปนกรอบใหญที่เราจะตองมองดวูา เขาจะประชาพิจารณเมือ่ไร ของคณะใหญ 

ของคณะ ๓๕ คน หรือ สสร. ทั้งหลายนีน่ะครับ ดูวาเขาจะประชาพิจารณเมื่อไร เราตองทาํใหแลวเสร็จ 

กอนหนานัน้ พอทาํใหแลวเสร็จกอนหนานั้น เราก็ตองยอนกลับไปอีกวา เพราะฉะนัน้ตอนที่เรารางตาม 

ขอ ๕ นะครับ รางใหคณะใหญ คณะใหญนําเสนอ สสร. สสร. บอกวาที่เราทําสรุปมาขอนั้นอาจจะไมถูกนะ 

ไมตรงตามที่เขาอภิปรายไวนะครับ เราก็อาจจะตองมานัง่ดูแลวก็แกใหตรง พอตรงแลวเราถงึจึงจะสง 

รูปเลมที่สมบูรณใหเขา Final แลวกพ็ิมพนะครับ เพราะฉะนัน้ทาํใหผมเริ่มงงอีกเหมือนกนันะครับวา  

แลวขอ ๖ กับขอ ๗ คือเปนงานของเราหรือเปลา เพราะวาแนนอนครับ กอนที่เราจะทาํรางตามขอ ๕  

เราอาจจะฟงเรื่องสรุปความเห็นที่ขอเสนอแนะจากภาคหรือจาก ๗๖ จังหวัดที่เขาสงมายังภาคได แตวา 

นั่นเปนความเห็น แตยังไมใชผลสรุปของ สสร. ๓๕ คนทั้ง ๓ กรอบที่เขารางนะครับ เพราะฉะนัน้เราฟง 

ความเห็น แลวเราจะมาใสในรางไดหรือใชไหมครับ ผมมองดูวา เราฟงกอนขอ ๖ มนัจะตองมากอน 

ขอ ๕ เพราะวาขอ ๕ นั่นคือ เราตองฟงเสรจ็แลววา โอ.เค. นะ ที่มา คือเขาเสนอแนะอยางไร แลวก ็
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เขามารางอยางไรนะครับ เราจึงจะสรุปรางบันทึกเจตนารมณได ผมเลยขออนุญาตวา ขอ ๖ ตองมากอน 

ขอ ๕ ครับ ทนีีพ้อขอ ๖ เสร็จแลวก็เปนขอ ๕ พอขอ ๕ เสร็จนั่นเทากับเราเสนอคณะใหญแลว พอ 

คณะใหญนําเสนอ สสร. ก็อาจจะตองเปนขอ ๗ ไมใชสัมมนากับเจตนารมณรัฐธรรมนูญกับใคร กค็ือ 

กับ สสร. หรือฟงความคิดเหน็จาก สสร. แลวก็ขอ ๘ ก็คอื พิมพเลย จบแลวครับงานของเรา พอจบแลว 

ก็ สสร. เขาก็อาจจะเอางานของเราไปเผยแพรแจกไปทั่วทุกคนจะเขาใจเจตนารมณของเขา แลวประชาชน 

จะไดใชสิทธิประชาพิจารณได ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประโภชฌ  สภาวสุ นะครับ ในสวนของขอมูลที่มาจากสาย 

ของแตละจังหวัด มนัจะเกี่ยวของกับเราตอเมื่อขอมูลตาง ๆ ในแตละจงัหวัดนัน้ไดถกูมีอิทธพิลและถูกนํา 

ไปใชตั้งเปนกรอบ แลวไปสูกรรมาธิการยกรางในทายทีสุ่ดได ไมอยางนั้นมนัจะเปนจุดกําเนิดของสาย 

ของประชาชน แตถาเกิดไมไดถูกหยิบยกขึน้มาก็ถือวาเราก็ตัดทิง้ไป ถกูไหมครับ เพราะเราไมม ี

ความจาํเปนทีจ่ะตองไปเก็บมาทัง้หมด มนัไมใชหนาที่เรา คืออยางนี้ใชไหมครับ ประเด็นที่มันอางอิง 

ถึงกนั แลวก็เขาเอามาใชงาน ถาไมใชงานกต็องทิ้งไป 

  ประธาน  :  ซึ่งเปนการยนืยนัใหเห็นวา เจตนารมณนีม้ันมาจากประชาชนอยางแทจริง 

นะและเขามาถึงตรงนี้ ซ่ึงตรงนี้เองก็ตรงกบัที่ทานคณิตวา นาจะมาตรงกอนมนักจ็ะมีเหมือนกบัวา 

มันมาเชื่อมกนัเพื่อเปนการยืนยนัมาอยางไรนะคะ แลวก็ในที่สุดก็มาในขอสลับกัน ขอ ๕ ก็คือ กรรมาธิการ 

ใหญก็นาํเสนอตอ สสร. สวนสัมมนานั้นเปนการสัมมนา เราสมัมนากบั สสร. ใชไหมคะ กับผูที่เกีย่ว 

ก็เพื่อใหเหน็วา ส่ิงที่เราทาํนัน้ทานเหน็วาอยางไรยกรางนะคะ กับยกรางนะคะวา ตกลงที่เรา 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธาน ถาสัมมนาผมคิดวานาจะเปนชุดใหญวิสามัญ 

และเราเปนเพยีง Sector หนึง่ของเขาเทานัน้เองในภาคของการสัมมนามากกวาที่จะเปนเจาภาพทั้ง 

ขบวนการใชไหมครับ 

  ประธาน  :  หมายถงึเปนกรรมาธิการใหญ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  วิสามัญของเราทีท่านเดโชเปนประธาน 

  ประธาน  :  ของเราทีท่ัง้ ๓ ชุดเลยคือ ทาํทีเดียวเลย ทาํทีเดียวภาพใหญจะดีกวา 

ไมอยางนั้นจะกลายเปนวา เอะ ทาํไมเรามาแยกกนั ดิฉันคิดวา เราอยากจะใหทําเปนภาพรวมนะคะ 

เราเสนอไปเลยดีไหมคะ ประหยัดคาใชจายคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ ผม คณิต ครับ ผมขอสนับสนุนทานประโภชฌ 
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นะครับ ก็คือวา ขอ ๗ ที่เราทําสัมมนากับ สสร. ตองทําในนามคณะใหญ เพียงแตคณะใหญนี่เขาจะใหเรา

ไป Active เทานัน้เองนะครบัวา ใหเรารับผิดชอบ เราเขาไปนั่งฟงในฐานะคณะใหญ เพราะเรากเ็ปน 

กรรมาธิการอยูแลวนะครับ หรือแมวาบางทานไมไดเปนกรรมาธิการ เปนอนกุรรมาธิการก็เขาไปในฐานะ 

สวนหนึง่ของคณะใหญไดอยูแลวนะครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้กจ็ะมองเหน็ภาพชดั แลวดิฉันวาดีที่มันไมแยกสวนคือทาํให 

คณะอนุกรรมาธิการทัง้ ๔ ตองไปทํางานเชื่อมโยงกัน ไมวาทุกอยางดิฉันคิดวามนัจะออกมาเปน 

เชื่อมโยงกนั จากแผนของเรานาํเสนอ ถาอยางนัน้เรากป็รับแผนตรงนี้นะคะ แลวกน็ําเสนอในที่ประชุม 

ในวนัพุธนีน้ะคะ ตอนนี้ดีไหมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาใน 

หลักการแลว ผมขออนุญาตไปตรวจดูแลวก็ในฐานะที่เปนเลขานุการของคณะกรรมาธิการ ผมจะขอ 

ไปดูรายละเอยีด แลวกน็ําเสนอชุดใหญทีจ่ะประชุมวนัพุธ ๑๐.๐๐ นาฬิกานี้เลยนะครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  มอบใหทานสมเกียรติไปเลยนะคะ  

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ตรงแผนปฏิบัติการของทานขอ ๕ นะคะ 

ที่ทานจะตองปรับเปลี่ยนนะคะ แตตองเพิ่มมาอีก ๒ ครั้งใชไหมคะ  ขอ ๔ ทานเพิม่มาเปนขอ ๕ ขอ ๖  

แลวก็มาขอ ๕ ของทานขณะนี้ ตรงนี้ระยะเวลาดําเนนิการจริง ๆ แลวทานจะตองนาํเสนอเปนระยะ ๆ  

ตอกรรมาธิการชุดใหญของเราใชไหมคะ รายงานทานไปเรื่อยวาบนัทกึไปถึงไหนตรงนี้ มนัคงไมใช 

สิงหาคม กนัยายน แตเพยีงเทานั้น 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เปนเสนลูกศรนี่ตองทกุ ๒ เดือน 

    

           - ๗/๑ 

 

  

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๗/๑ 

 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก ็โอ.เค. นะคะ แผนปฏิบัติงานผานนะคะ มอบให ดร. สมเกียรติ 

ชวยตรวจสอบกับทางเจาหนาที่แลวก็นาํเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการใหญในวนัพุธที่จะถึงนีน้ะคะ 

รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตดวยความหวงใย ขอบเขตการ 

ดําเนนิงานทีท่านเสนอมานีน่ะคะ เปนหวงวาเดี๋ยวทานตองไปทําสื่ออิเล็กทรอนกิสดวยแนเลย เพราะวา

อะไร เพราะทานเขียนบอกวาแนวทางในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนญู และรูปแบบในการ

นําเสนอเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนกิสในการเผยแพรบนัทกึเจตนารมณ ทานทําแนถาเขียนอยางนี้ 

เพราะฉะนัน้เอาออกเสียนะคะ 

ประธาน  : ตกลงตัด และส่ืออิเล็กทรอนกิส ออกนะคะ แตเรารูวาเราจะมอบใหฝายสื่อ 

ดิฉันวาสิง่ที่เรามีอยูเขาจะไมตองไปเสียเวลาทาํอีกกรณตีาง ๆ แมกระทั่งเรื่องของ Voice Bar ที่เราไป

ดําเนนิการในหองประชมุคงไมใชเฉพาะคณะชุดเรา พอไดเสร็จปบเราคงมอบตรงนี้ใหคณะ คือทาํในภาพ

ของชุดใหญดวย แตเราจะดึงใหเปนเจตนารมณ ไมอยางนัน้ก็ตองไปดงึ Voice Bar ทั้ง ๓ คณะ และดีไมดี

ก็ตองเก็บเปนอีกชุดหนึง่สําเนาใหจดหมายเหตุไปดวย จะไดครบหมดเลยดีไหมคะ  

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :   คําวา ส่ืออิเล็กทรอนิกส คงหมายถงึวาขอมลูใชไหมครับ  

ขอมูลที่จะนําเสนอทัง้เอกสารและขอมูลรูป Power Point หรืออะไรตออะไรก็ตาม  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คืออานแลวไมรูเร่ืองเลยนะครับวา 

อําหนาที่ขอ ๑ นีห่มายความวาอะไร ผมกน็ั่งปวดหวัอยูชั่วโมงกวานะครับ และในทีสุ่ดก็เลยไมกลาตัดอะไร

ออกเลย ผมเห็นดวยวาตัดคําวา ส่ืออิเลก็ทรอนกิส ออกไปกอนได เพราะวาเรานาํเสนอในเรื่องของเอกสาร

มากกวา เพราะฉะนัน้ตัดคําวา และส่ืออิเลก็ทรอนกิส ออกไป ไหน ๆ กรอบของคณะอนุกรรมาธกิารชุดนี้อยู 

ก็ยังนาจะไปไดนะครับ 

ประธาน  :  อยางไรก็ตามแตตองอยูในชดุสื่อ เพราะวาเจตนารมณคอืไมใชวาตองมี 

เอกสาร คือเปดในเว็บก็ตองมี แตวาเปนหนาที่ของกรอบ ๑ เปนคนทาํ แตเราสงใหเขา เปนรูปของสื่อใหเขา 

ถาอยางนั้นไมมีอะไรก็ขอวาทุกคนเหน็ชอบแลวนะคะ ปรับตามที่คณะอนุกรรมาธกิารไดใหขอความคิดเห็น 

ไวนะคะ ขอตอไปเร่ือง TOR เชิญ ดร. สมเกียรติคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ในรายละเอียดนี่นะครับ เขียนอยู ๒ คน  

คือผมเขียนในกรอบเบื้องตน แลวคุณภิรมยชวยเขยีนตอใหสมบูรณข้ึนนะครับ โครงการจัดทําบนัทกึ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้ก็จะเสนอทีป่ระชุมวนันี ้แตขออนุมัติเหน็ชอบเบื้องตน ถามีแกไขอะไร 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 
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ก็ขอเชิญทานคณะอนุกรรมาธิการชวยใหความเห็นนะครับ แลวก็ตองนําเสนอขออนมุัติตอที่ประชุม

คณะกรรมาธกิารคณะใหญในวนัพุธที่จะประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิาตอไปนะครบั ในเรื่องของความ

เปนมานี ้ก็เปนเรื่องที่พูดถงึหลักการและเหตุผลในการทําบนัทกึเจตนารมณอันนี ้ขอ ๒ วัตถุประสงคนัน้ 

ก็มีวัตถุประสงคไว ๒ ขอ คือจัดเก็บขอมูลเพื่อประกอบ เวลาที่มีขอสงสัยตาง ๆ เทาที่จากประสบการณ 

ที่ผมทาํงานอยูเร่ืองงานวิจัยและงานตาง ๆ ถามีขอสงสัยนี่เขาจะดูทีว่ตัถุประสงคเปนหลกั เพราะฉะนัน้ 

ผมเสนอใหความสําคัญกับวตัถุประสงคในขอ ๒ นะครับ ขออนุญาตอานนะครับ  

วัตถุประสงคขอ ๑. ก็คือจัดเตรียมขอมูลเพือ่ประกอบการจัดทําบนัทกึเจตนารมณของ 

รัฐธรรมนูญใหเปนผลงานทางวิชาการนะครับ 

วัตถุประสงคขอ ๒. เพื่อใช เพื่อใหเปนขอมูลสวนหนึ่งในการจัดทําฐานขอมูลของ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม  

อันนีก้ําหนดวตัถุประสงคไว ๒ ขอ เร่ืองเปาหมายนั้นก็ตองการสงเสริมใหเกิดการเก็บ 

ขอมูลและเตรียมนาํขอมูลทีไ่ดรับมาพัฒนาโดยใชคําวา ตอยอด นะครบั ตอยอดทําบันทกึเจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนญูใหเปนผลงานทางวิชาการ เขาใจคําวา ตอยอด ใชที่นีก่ันอยูนะครับ ถาใชก ็โอ.เค. ไมมี

ปญหานะครับ และนาํไปใชแกปญหาการบังคับใชรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตองและตรงตามเจตนารมณ 

ที่แทจริงนะครบั ผลที่คาดวาจะไดรับผมขออนุญาตผานนะครับ ถาทานจะใหแกไขหรือปรับปรุงตรงไหน

หรือใหตัดออก หรือวาเพิ่มไดนะครับ ตอไป 

  ขอ ๕ ขอบเขตของการดําเนนิงานก็กําหนดขอบเขตงานที่ตองทําไว ๔ อยางนะครับ 

๑. เปนเรื่องของการศึกษาวเิคราะหเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของ  

๒. ตองเขารวมประชุม  

๓. ตองเขารวมสัมมนากับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทุกครัง้ ซึ่งหมายความวา 

มีอยู ๓ คร้ัง แตเราไมสามารถกําหนดไดวาจะมีมากกวา ๓ คร้ังหรือไม ก็กําหนดวาเขารวมสัมมนากับ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ซึง่หมายถงึวารวมไปถึงเวลาทีเ่ขาทาํในกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ 

ดวย และทําในนามของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้กท็ุกครั้งนะครับ เพื่อรวบรวม

ประเด็นการอภิปรายตาง ๆ สรุปตาง ๆ ออกมา แลวก็รวมถึงการสัมภาษณ ถาจําเปนจะตองสัมภาษณ 

สมมุติวาคณะอนุกรรมาธกิารชุดนี้มีมติวาจะตองไปสัมภาษณใครตาง ๆ ก็ถือวาเปนงานนะครับ เพราะวา 

มีความสาํคัญและมีสวนเกี่ยวของกับการรางรัฐธรรมนูญ 

   ๔. ตองจัดทํารางบันทึกมาเพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอตอไปยัง

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ และสภารางรัฐธรรมนูญตอไปนะครับ 
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นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับกอนจะขามเรื่องขอบเขตการดําเนนิงาน 

นะครับ ผมไมแนใจนะครับวาถาเผื่อเกิดเราเขียนเอาไววา การประชุมของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ตรงสวนนี้คือคณะใหญ ในขณะที่ตอนนี้เราทราบอยูแลววาเขาไมใหเขา จะกลายเปนวา

เราทํางานไมครบ ไดเงินไมครบหรือเปลา นั่นคือประเดน็ที่ผมเกรง ประเดี๋ยวจะมปีญหาครับ เพราะฉะนัน้ 

อะไรก็ตามทีว่าไมสามารถเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ ถาอยางนัน้เปลี่ยนเปน ติดตามผล 

การประชุม แทนไดไหมครับ  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คําวา ติดตามผลการประชุม นี่คง 

หมายความวาถาเขาจัด Event นี่เราไปแตไมไดเขาไปในหองนัน้นาจะไดใชไหมครับ นาจะได เพราะวาอันนี้

เขาใจวาเราลมืตองขอบคุณครับที่ชวยทวงติงตรงนีน้ะครับ ทนีี้เราใชคําวา ติดตามผลการประชุม  

ประธาน  : ขอ ๒ นี้ โอ.เค. ใชไหม เพราะเขาประชุมทีน่ี่ เขารวมได แตถาทีโ่นนไมได  

และขอ ๓ ก็เปน ติดตามและสังเกตการณการสัมมนา ไดไหมคะ  

นายคณิต วัลยะเพช็ร  : ขอ ๓ ที่แกเปน จดัเขารวม เปลี่ยนเปน ติดตามและสังเกตการณ 

ตรงนี้ผมเห็นดวยนะครับ ทนีีข้อ ๒ ถาเผื่อเกิดเราจะเห็นวามีการเขารวมการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญใหญของเรา กับคณะอนุกรรมาธิการตรงนีท้ําไดเปนขอ ๒ แลวขอ ๒ ก็เพิ่มอีกขอหนึง่เปน ๒.๑  

ซึ่งกห็มายถงึ ๓  และ ๓ เปน ๔ และ ๔ เปน ๕ นะครับ ก็คือติดตามผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๓ กรอบ เพราะขอ ๒ เดิมเปนของคณะใหญ ซึง่ไมใชของ

เราเลยนะครับ เปนของคณะ สสร. แลวก็ ๓ กรอบของคณะอนุกรรมาธิการของ สสร. ซึง่คณะทาํงาน 

นอง ๆ จะไมมสีิทธิเขา เพราะฉะนัน้ขอ ๒ ผมอยากจะขอปรับเปนวา ติดตามผลการประชุม นะครับ แทน

เขารวมประชมุ  

ประธาน  :  เทาที่ดิฉันทราบวันนั้นที่ถามทานประธานที่เปน สสร. 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ถาเปนกรอบตาง ๆ ที่นี ่ดูเหมือนวา 

เขาจะยอมใหเขาได คุณภิรมยเชิญครับ 

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  คือเรียนใหทีป่ระชุมทราบนะคะ 

วาเดิมทีนีเ่ราขออนุญาตใชไหมคะ สงตัวแทนในคณะใหญของเราใชไหมคะ เขาไปรวมฟงใน

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ อันนั้นเรื่องหนึ่งแลวนะคะ แลวตอมาเราก็มาประชุมในคณะเล็กของ

เราขอใหสงผูแทนในคณะอนกุรรมาธิการจดัทําบนัทกึเจตนารมณนีเ่ขาไปใน ๓ กรอบอีกใชไหมคะ ก็เลย 
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กลายเปน ๒ เร่ือง ทนีี้ทานไดอนุญาตมา คืออนุญาตมาลอย ๆ วาใหเขาประชุมไดเลยทุกวันองัคาร พธุ 

พฤหัสบดี นัน่ก็คือตามหนังสือฉบับแรก กเ็ลยคลุมหมดเลยทัง้ในคณะเล็กดวยคะ ทานตอบมาฉบบัเดียว

คะ เรากย็ึดถืออันนัน้ไปหมดเลยทกุคณะ เพราะทานไมไดตอบมาเปน ๒ ฉบับคะ 

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ตอนทีท่ําหนังสือขออนุญาตไป ขออนุญาตกรรมาธิการ  

อนุกรรมาธกิาร หรือใชคําวา กรรมาธกิาร อนุกรรมาธกิารหรือผูแทนครบั 

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :   ใชคําวา ผูแทน  คะ ผูแทนของ 

คณะกรรมาธกิารใหญเราคะ 

ประธาน  :  ดิฉันเองก็บอกวาเราทาํไมไมเขียนแบบที่ไมเฉพาะเจาะจง ตองเขารวมก็เปน 

การติดตาม และสังเกตการณไวถาเผื่อเขารวมไดก็เขา เขาไมไดก็ติดตาม เปนการปองกันไวกอนดีกวา 

สังเกตการณและติดตามนะคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ขอ ๕ เร่ืองขอบเขตการดําเนนิงาน 

ไมทราบวามีขอสังเกตอื่นหรอืไมครับ 

  (ไมมีกรรมาธกิารมีความเหน็เปนอยางอื่น) 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ถาไมมี ผมขออนุญาตผานไปดูในขอ ๖ 

กอนนะครับ  

  ขอ ๖. แผนในการดําเนินงานก็ใสใหเปน ๙ เดือนนะครบั ตั้งแตเดือนกุมภาพนัธถึง 

เดือนตุลาคม แลวก็กําหนดไววาตัง้แตเดือนกุมภาพนัธ เดือนกรกฎาคมนั้นเปนเรื่องที ่

ประธาน  :  ดิฉันถามนิดหนึง่ เดือนกุมภาพันธกับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ และผูเขารวมประชุมในคณะกรรมาธิการ หมายความวา

อยางไรคะ 

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :   อันนี้เขาใจวาเขาพิมพตกหลน 

นะคะ คงจะเปนเรื่องที่วา ในชวงตรงนีเ้รามีการประชุมกนัในคณะเรา ในชวงเดือนกุมภาพันธถงึเดือน

กรกฎาคม คณะอนุกรรมาธิการจัดทาํบนัทกึเจตนารมณเราก็จะประชุมเร่ือยไปเลยสัปดาหละ ๑ คร้ังคะ 

แลวก็รวมถงึเขาไปรวมติดตามผลกับ ๓ กรอบ เขาใจวาเขาพิมพตกหลนคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ตองเปนเรื่องของการเตรียมเอกสาร 

เสนอที่ประชุมนะครับ  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๗/๕ 

 

ประธาน  :  ศึกษาแลวก็สรุปประเด็นนาํเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการจัดทํา 

บันทกึเจตนารมณ และผูเขารวมประชุม ดฉัินคิดวาคงจะเปนการวาสรุปประเด็นการประชุม

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการทัง้ ๓ กรอบนําเสนอคณะอนุกรรมาธิการ

จัดทําบนัทกึเจตนารมณและผูเขารวมประชุมทกุสัปดาห ทีนี ้๕ – ๑๐ มีนาคม ที่ Springfield แตจริง ๆ 

ดิฉันวาชวงเนนจนถึงตรงนัน้จะเปนการเขารวมสัมมนาอีก ๒ คร้ัง คอืเราไประบุวันที่ ๕ – ๑๐ เราทําเปน 

เดือนไวดีไหมคะ วาในชวงนัน้ถงึชวงนัน้ เขารวมสังเกตการณและติดตามการประชุมสัมมนา โดยเริ่มตน 

ที่ Springfield วนัที ่๕ – ๑๐ มีนาคม 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ทางคณุภิรมยเสนอวาใหใชคาํวา 

เขารวมศึกษาดูงาน 

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :   ขอเรียนนิดหนึง่วา เราตองใช 

คํานี้คะ เวลาเราไปราชการเราตองเบิกตามระเบียบตรงนี้คะ ตองไปดงูาน หรือเราอาจจะเพิ่มวา ติดตาม 

อะไร ประเมินผลอะไรก็ไดคะ  

ประธาน  :  รวมศึกษาดงูาน เกี่ยวกับการสรุปประเด็นนะคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ผมขอเสนออยางนี้วา เรารูวา 

วันที่ ๕ – ๑๐ มีนาคม เราใสวัน และชวงเดอืนอะไรถึงเดอืนอะไร ตองสืบขอมูลแลวก็ใสลงไปอีกชวงหนึง่ 

ตกลงคงคําวา เขารวมศึกษาดูงานไวนะครับ 

  ประธาน  :  แลวก็รวมไปถงึการดูประเด็นยกรางรัฐธรรมนูญที่จะจัดสัมมนาขึ้น ในชวง

ตอไป อาจจะมากกวา ๒ ครั้งก็ไดดีไหมคะ 

 

 

                    - ๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๘/๑ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐ 

 

ทุกครั้งที่มีการปฏิวัติ มันคงตองลอกับอะไรนะ เมื่อกี้งานที่เราปรับ ตรงกรอบงานจัดสมัมนาอะไรนี ่

อาจจะตองเตรียมเอกสารใชไหมคะ แลวรวมจัดสัมมนาอะไรอยางนีค้ะ ใชไหม 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เดือนกรกฎาคมใชไหมครับ จัดสมัมนา 

มันนาจะเปนคณะทํางานในการจัดสัมมนาไดไหมครับ   

  ประธาน  :  กรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงาน 

การประชุม ชือ่เปนอยางนี้ใชไหมคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ใชคะ  

  ประธาน  :  เดือนกรกฎาคมนะคะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ลงชื่อกรกฎาคมแลวนะครับ ในตาราง

เมื่อสักครูจะเปนอีกเดือนหนึ่งแกตามนะครับ ก็เปนเดือนกนัยายนนะครับ ถาเปนกนัยายนนี้มนัตองขยับ

หรือเปลา 

  ประธาน  :  คือเปนอะไรนะ เปนชวงไวไหมคะ เพราะมนัอาจจะแลวแตวาชุดใหญเขาจะ 

จัดเมื่อไรใชไหมคะ เราไมรูวาเดี๋ยวอาจจะเปนตั้งแตกรกฎาคมจนถงึอะไรนะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ระหวางเดือนนะครบั 

  ประธาน  :  จนถงึสิงหาคมใชไหมคะ อะไรอยางนี้คะ การจัดบันทึกเจตนารมณของ 

รัฐธรรมนูญเสร็จส้ินและนาํเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณนาํเสนอในลําดับตอไปก็

คือโอ.เค. คือจริง ๆ ตองนําเสนอกอน แลวก็สัมมนาแลวก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนําเสนอใชไหม ข้ันตอนมันเปน 

อยางนัน้หรือเปลา เมื่อกี้ที่เราตามกรอบใชไหมคะ ปรับตามกรอบทีเ่มื่อกี้เราคุยกนัไปแลวดีไหมคะ 

เพื่อจะไดสอดคลองกัน 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตนิดหนึง่  

ดวยความเกรงใจขอยอนกลบัมาทีว่ัตถุประสงคสักนิดหนึ่งกอนที่จะผาน จริง ๆ ตั้งใจเหมือนกนัวาจะ 

ใหผานใหจบกไ็ด วัตถุประสงคในการทาํ TOR คร้ังนี้ จริง ๆ ก็คือ แนนอนใหไดขอมูลมาและเบนที่สอง 

ใหไดเอกสารมาดิฉันขอใหปรับใหมันชัดเจนนะคะ เราตองไดขอมูลและไดเอกสารคะ เอกสารบันทึก 

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๐ ไมอยางนั้นเดี๋ยวดิฉันวาเขยีนแลวมนัไมไดเอกสารนะคะ 

วัตถุประสงคทาน 

  ประธาน  :  ชัดเจนคะ  ถาอยางนัน้วัตถุประสงคเติมไปอีกขอหนึง่วา ใหปรับ 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๘/๒ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขอ ๑ ผมอานนะครบั  เขียนวา 

จัดเตรียมขอมูลและเอกสารบันทกึเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการจัดทาํบันทึกเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนญูใหเปนผลงานวิชาการนะครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  อาจารยคะ ขอ ๑ ถาอาจารยจะเขียนไวก็ได

คือวัตถุประสงคของทานก็คอื แสวงหาขอมูล รวบรวมขอมูลหรือศึกษาขอมูลในการยกรางรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช … ไวก็ได แลวก็ขอ ๒. วัตถุประสงคของทานก็คือไดเอกสารทานไป 

เรียบเรียงภาษา 

  ประธาน  :  ขอมูลสวนหนึ่งในการจัดทํา 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ไมตองแลวคะ ไดเอกสารบนัทกึเจตนารมณ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจบเลยคะ 

  ประธาน  :  ขอที่ ๑ คือเหมอืนเดิมนะคะ จัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการจัดทาํกนั เพื่อ 

เปนผลงานทางวิชาการ ขอที ่๒ ไดเอกสารบันทกึเจตนารมณใชไหมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เพิ่มเปนขอ ๒ แลวก็เปลี่ยนขอ ๒  

เปนขอ ๓  

  ประธาน  :  คะ จะเติมก็ไดหรือจะเพิม่ จะคงไวก็ไดคะ เพิ่มอีกขอหนึง่ก็ไดเปนขอ ๓ 

ไดเอกสารที่บนัทกึเจตนารมณ  จัดทาํเอกสารบันทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนะคะ สรุปนะคะ  

ขอ ๖ แผนในการดําเนินงานขอใหไปเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการนะคะ สวนขอ ๗ เชิญคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขอ ๗ ขออนุญาตชี้แจงนะครับวา   

เราอธิบายที่มาของการขอจัดสรรงบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาทนี่นะครับ ซึ่งจะหมายเหตุเอาไวตอนทาย 

ในหนา ๔ ของขอ ๗ นี้นะครับวา ในการจายเปนการจายแบบเหมาจาย สามารถถวัจายไดทุกรายการ 

ซึ่งตรงนีน้ะครบั ถามตามระเบียบของการเงินที่นี ่หมายความวา เราจายตามงวดงานเปนการเหมา 

นะครับ ไมใชเอาใบเสร็จมาเบิก แตนี่เราแจงอธิบายวา เอาไปทําอะไรเทานั้นนะครับ เพราะฉะนัน้ในสวน

การขอจัดสรรงบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไดรับงบประมาณตองอยูใน  ๒๑ ลานบาท ตองไปถัวจาย 

ใน ๒๑ ลานบาทที่ไดมาจากของคณะกรรมาธิการชุดนีน้ะครับ  

อันแรกก็คือ เปนคาจางคณะทํางานนะครบั ซึ่งคิดจากฐานวาเขาตองทํางาน ตองใชคน

ประมาณ ๑๐ คน ใชเวลาทํางาน ๘ เดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  ในสวนนีก้็จะเปนเงนิเปนสวนใหญแลวก็

คือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท  คิดจากตรงนีน้ะครับ อันที่ ๒ มีคาที่พกัโรงแรม คาอาหาร คาเชาวัสดุอุปกรณในการ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๘/๓ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

ทํางานตาง ๆ คือการที่ตองออกไปตางจงัหวัด ๓ คร้ังก็เปนเงนิ ๗๒,๐๐๐ บาท ๓ คร้ังนะครับ ที่ผมเขาใจวา 

ที่คิดเอาไว อันนี้ ๗๒,๐๐๐ บาทนี่คร้ังเดียวนะครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ตัวเลขที่อาจารยใหไวที่เดิมคืออันนี้ละคะ แตวาดิฉันก็ใสไวใหเห็น 

แตวาเราถวัจาย มนัอยูในวงเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาทนี่ละคะ เราสลับไดคะ  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ที่จริงมันสูงกวานี้ไมเปนไรนะครับ  

๗๒,๐๐๐ บาทนีห่นเดียวนะครับ ไมใช ๓ หนแลว แลวก็คาเชารถตู ๖๐,๐๐๐ บาทนีก่็เหมือนกนันะครับ ก็

ไมใช ๓ หนแตวาเราก็คิดวาอยูในสวนนี้ไดนะครับ แลวก็คา Voice bar ครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อาจารยครับ ผมขออนุญาตนะครับ คือถาเผือ่เกิดเราเหน็วา  

๑ คร้ังคือ ๗๒,๐๐๐ บาท กับ ๖๐,๐๐๐ บาทแลวนีน่ะครบั แลวเรามาใสวา ๓ คร้ัง โดยที่เราเขาใจวา 

ถัวจายไดนี่แลวเราจะไปเอาจากไหนมาใสเพิ่มครับ ถามอีีก ๒ คร้ัง ทัง้คาที่พกัโรงแรมและคาเชานะครับ 

นั่นคือที่ผมต้ังขอสังเกตนะครับ และประเดี๋ยวถาเผื่อเราใส ๓ คร้ัง  ทั้ง ๆ ที่เราใชเพียงครั้งเดียว ผมวา 

มันก็เปนจุดออนของเราที่ใครจะมารื้อในอนาคตวา เขาให ๓ คร้ังนะทีเ่ราชี้แจงมาวา ๓ คร้ัง แตวา 

ถาครั้งเดียวเราใชหมดเลย เดี๋ยวกลายเพราะวาเราใชเกนิ ทั้ง ๆ ทีว่ามนัเปนการเหมาจาย แตก็อาจจะ 

ถูกตีอยางนี้ไดนะครับ แลวกสุ็ดทาย เมื่อกีอ้าจารยสมเกยีรติยังพูดไมถงึนะครับ แตวาคําวา 

การจายเปนแบบเหมาจาย สามารถถัวจายไดทุกรายการนี่นะครับ ถามาใสไวตรงนีท้ายขอ ๔ นี่นะครับ 

เราก็คงดึงใหยอหนาออกมาทางซายเพื่อใหเหน็วาเปนยอหนาใหญของขอ ๗ นะครบั ไมใชเปนยอหนา 

ของขอ ๔ หรืออาจจะเปนเอาไวหลงัตรงนัน้ครับ ขอ ๗ บรรทัดที่ ๒ นะครับ กอนคาํวา ดงันี ้ให 

เปนเอาไวเพื่อใหเปนการขยายความขอ ๗ ทัง้ขอ อันนั้นผมต้ังขอสังเกตฝากเอาไวเทานัน้ครับ 

รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตนดิคะ ไมทราบวาทางรัฐสภานี ่

จริง ๆ แลวมนัจะตองแยก ๓ หมวดใหญ ๆ เหมือนงบประมาณทั่วไปไหมคะ เชน หมวดคาตอบแทน วัสดุ

และใชสอย หมวดที ่๑ วาดวยเรื่องคาตอบแทน จริง ๆ เราเขียนงายเลย คาเจาหนาที่นะคะ แลวกอ็อก 

มาเปนตัวเงิน นั่นคือหมวดคาตอบแทน คาใชสอยนี่ก็คือ อยางคาโรงแรม คาที่พกั คาอาหาร จิปาถะ 

วัสดุอะไร เล็ก ๆ นอย ๆ วัสดุแลวก็ใชสอย เชารถนี้เปนใชสอย นาจะลง ๓ หมวดใหญ ๆ ใหเหมือนกับ 

งานงบประมาณทั่วไปเขาเสยี แลวก็แยกภายใตนี้กเ็ปนแดท ๆๆๆ หรือเปน ๑.๑ อะไร ๗.๒ อะไรอยางนี ้

เปนรายการยอย ๆ ถาจะทํา สุดทายก็เขียนนะคะ เหมาจายถวัเฉลี่ยทกุรายการนัน้กค็ลองตัวไปเลยคะ 

  ประธาน  :  ทีนี้ในทางเจาหนาที่ไมทราบวาที่เคยทาํมานีท่ําในลักษณะแบบไหนคะ 

ตรงสวนนี ้

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๘/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

  นางภิรมย  เจริญรุง :  คือเทาที่เปนโครงการนี่นะคะ ที่ดฉัินเคยทํามากจ็ะเปน 

ประมาณการใหเขาเห็นความเปนไปได ตวัเลขคะ แลวกใ็หเขาเห็นวา ที่มาที่ไปเปนอยางไรอยางนีค้ะ 

เสร็จแลวการที่จะเบกิจายกนั ก็คือบอกวาเปนเหมาจายนี่นะคะ แลวกจ็ะตองมีคนทีด่ิวดวย คือที่คยุ 

ในตอนแรกวาจะเปนใครที่เปนผูรับผิดชอบนะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนุญาตหารือครับ คือผมหวงวาจะ

มีปญหาในการเบิกจาย คือถาไมกาํหนดใหจายเปน ๙ งวด งวดละเดือน คณะกรรมาธิการกาํหนดวา

จะตองมีผลงานทกุ ๒ เดือน ถาไมอยางนั้นก็ตองเปนงวดงานมาดกูันทกุ ๒ เดือนแลวมีอะไรเสนอ

คณะกรรมาธกิารวิสามัญนะครับ ควรจะตองกําหนดลงไป ถาเรากาํหนดลงไปอันนี้เหมือนกับวา ตองเอา

ใบเสร็จมาเบกิ เพราะผมเทยีบวา ผมใหนกัศึกษาทํากิจกรรมนี่นะครับ ตองมีใบเสร็จมาเบิกนะ ไมเบิก

ใบเสร็จไมไดถาเขียนแบบนีน้ะครับ มนัตองกําหนดเปนงวดงาน ซึง่การงวดงานนาจะตองยึดในสวนที่วา

ตองมาเสนอทกุสัปดาหนี่เปนหลกั ถาอยางนีก้ําหนดวาเปนงวดงานทกุเดือนได อยากใหยึดในสวนของการ 

สรุปประเด็นการประชุมกรรมาธิการยกรางและ ๓ กรอบนี่มาเสนอคณะอนุกรรมาธิการทุกสัปดาห 

ตรงนี้เปนหลกั เพราะตองมมีาเสนอ เพราะการทํางานมนัจะสอดคลองกับการประชมุตรงนีน้ะครับ 

ก็หารือนะครับวา เราคงจะตองซอยเปน ๙ งวด งวดละเดือนหรือไม ใครออกเงนิอะไรไปนี่นะครับ 

ในที่สุดไมไดเอาใบเสร็จเอาเบิก แตวาตองมีเก็บใบเสร็จไวแลวก็ตองมกีารลงบัญชีใหชัดเจนนะครบั 

เปนสวนนั้นนะครับ จะเหมาจายไปจาก ๖๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมทราบวาเราไมไดคาดการณวาจะตอง 

มีการประชุมอีก ๒ คร้ัง ตอนที่คิดครั้งแรกไมไดคิดเลยวาเขาจะมีอีก ๒ หน เขาคิดวาจะมีสปริงฟลด 

อยางเดยีว เขาคิดจากฐานตรงนั้นไปครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง :  แลวในสวนนี้คะอยากจะขอหารือวาในใบเสร็จอะไรตาง ๆ  

นี่ดิฉันจะขอเปนเจาหนาที่เปนคนเก็บไวเองไดไหมคะ เพราะถามนัมปีญหาขึ้นมาดฉัินตองชี้แจงนะคะ 

เพราะฉะนัน้ขอใหสงที่พีน่ะคะ ใบเสร็จอะไรตาง ๆ ใหเคลียรที่พี่คะ 

  ประธาน  :  ดีคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร   :  ตรงนี้ขออนุญาตครับทานประธาน ผมสนับสนุนของอาจารย 

สมเกียรตินะครับ ก็คือถาเผือ่เกิดมองอยางนี้แลว ดูเหมอืนกับวาจะตองจายเมื่องานแลวเสร็จครบ 

๙ เดือนแลวถงึจาย เพราะฉะนัน้ถาซอยเปนงวดงาน ๙ เดือน งวดละเดือนนะครับ จายตามผลงานจริง 

นี่นะครับ อยางนัน้ก ็โอ.เค. สมบูรณนะครับ  ประการที ่๒ เร่ืองที่ใบเสร็จ ถึงแมวาเราจะเปนเหมาจาย 

แตใบเสร็จที่ผมบอกวาใหเกบ็เอาไว เพราะเปนยันตกนัผี กันพวกเรานะครับ ไมใชกันนอง ๆ เขานะครับ 

กันพวกเราครับ เพราะฉะนัน้ตรงนัน้เกบ็ไวกับทางเจาหนาทางคุณภิรมยดีครับ ขอบคุณครับ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        ธนัชญา  ๘/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กนัยายน  ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เอาอยางนี้ไดไหมคะ  งวดงานคงจะเปนสงงาน เพราะจริง ๆ ตองทุกสัปดาห 

อยูแลว แลวทนีี้ทกุ ๒ เดือนจะตองเปนรูปเลมออกมา อาจจะตองบอกวาพอ ๒ เดือนปุบคือตองทาํ 

เปนงวดงานวา ทุกสัปดาหสงอะไรนะคะ ๒ เดือนสงอะไรนะคะ แลวกม็าถงึตอนจบแลวมีอะไร ม ี

เอกสารอะไรอยางนี้ คือตองออกมาเปนนัน้มา แตเราจะแบงออกมาเปนอะไรนะคะ จายเงินเปน 

งวด ๆ นะคะ ตามนัน้อยางนั้นดีไหมคะ ออกมาจะไดเหน็วาตอนจบปบ มันก็จะเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

แลวนะคะ แลวก็สวนใบเสรจ็นั้นคงตองมอบ แลวแมกระทั่งวาขณะนีน้องเองมีอยู ๗ คนใชไหมคะ 

แตในขณะเดียวกนัอาจจะมีบางคนทีเ่ขามาทาํเปนระยะ ๆ ก็เปนเอกสิทธิ์ในการที่จะสามารถ 

ที่จะจางเพิ่มเติมมาเปนประเด็นได ตรงนี้เองนองก็ยงัมีสิทธทิี่จะมาชวย เพราะวาอยางเชน ตอนนี ้

อาจจะตองระดมแลวละ เพราะวาอยางทีอ่าจารยอําไพพูดกับทางคณุวัชรินทรพูดวากอนที่จะไปถึงตรงนั้น  

มันนาที่จะมีอะไร ซึ่งตรงนีเ้องคุณปทมาอาจจะชวยนองทํา Template ออกมาวาทํา Template ทําอะไรมา 

แลวตอนนี้อาจจะตองระดมกันเลยวา อาจจะมีมากกวาอะไรนะคะ พอสอบเสร็จใชไหมคะ ทุกคนก็ระดม

กันทําเลย พอทําเสร็จปบแต ๗ คนนัน้เปนหลัก แตในขณะเดียวกนัคนอื่นมา ซึง่ตรงนี้เองก็จะตองมีใบมาสง

ทางนี้ดวยวา ณ ชวงนีท้ี่ทาํมามีคนมาเสรมิเพิ่มเติมอีกจาํนวนกี่คนใชไหมคะ เพื่อที่วาจะไดชวยกันไดนะ  

แตความรับผิดชอบก็ยังอยูใน ๗ คนเปนหลักนะคะ ถาอยางนี้ก็จะไดทาํใหถวัจายได 

       

                                                                                                                                      - ๙/๑ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๙/๑ 

 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  สวนในขอ ๔ เราเขยีนวาเครื่อง 

บันทกึเสียง Voice Bar สามารถตรวจสอบชื่อผูพูดไดทันที สะดวกในการติดตามวาใครอภิปราย 

ในประเด็นใด ๆ ถาจะมีผูพูดไวดวยเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

ประธาน  :  ประมาณไว ดิฉันเองอยากจะกราบเรียนตรงนีว้า ความจริงแลวเปนการจาง 

เหมาทัง้หมด แตวาเรามาแตกใหเหน็อยางโปรงใสวา เงนิที่เราไดมาเราจะไปทาํอะไรบาง แลวก็มกีารเก็บ

ใบเสร็จไว แลวถัวจายซึง่กรณีอยางนี้ ถาเกิดสมมุติวาขาดอุปกรณอะไรก็สามารถซือ้ได ที่ทาํใหเกดิ  

Voice Bar มันครบใชไหมคะ ไมอยางนั้นก็ไมมีอะไรเลย อาจจะตองมีอุปกรณอะไรเพิ่มเติมหรือเปลา 

ดิฉันก็ไมแนใจก็ตองเสริมเขาไป  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คือผมเปนหวงวาเงนิจะไมพอ อยาง 

ขอเสนอของทานคณิตนะครับวา ถาเขาตองออกไปขางนอกแลวเขาตองตามไปโรงแรม ซึ่งเปนรอยลั คลิป 

หรืออะไรก็ไมทราบนะครับ ควบคุมไมไดเลย แลวกจ็ะบาน ปญหาก็คอืวาลักษณะทาํอยางนัน้ไปหนเดียว 

หรือวาตองตามไปใหได หรือถาไปนี่ไปแคคนที่ดูตามกรอบตาง ๆ จะไดลดไปตามสวน เขาใจวางบจะไมพอ 

แมวา Voice Bar อาจจะใชไมถึง ๓๐,๐๐๐ บาทก็จริงนะครับ แตวาคดิจากคาใชจายจริง คาเชารถตูอะไร

ตาง ๆ ที่เทียบจากจริงวารถตูวันละ ๑,๕๐๐ บาทและเตมิน้ํามันเองอะไรตาง ๆ ซึง่ไมรูจะไปเติมอะไรกัน

อยางไร ออกนอกเสนทางไปหลงทางหรือเปลาไมรูนะครบั แตวาในที่สุดแลวคงจะตองเผื่อเขาไปอีกนะครับ 

คงไมตอง ๗๒,๐๐๐ คูณ ๓ แลวก็ ๖๐,๐๐๐ คูณ ๓ นะครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับ คือขณะที่เรารางตอนนัน้เราเขาใจวา 

คร้ังเดียว ตวัเลข ๖๔๐,๐๐๐ บาท ตอนนีเ้รามั่นใจแลววามีอีก ๒ คร้ัง แตจะมีจริงหรือไม หรือจะเปน ๓  

เราไมทราบ ถาเผื่อเกิด TOR เราแบงเปน ๒ Step ไดไหมครับ Step ที่ ๑ คืออยางนี ้คร้ังเดียว Step ที่ ๒ 

คือ หาก เพื่ออนุมัติคุมไปเลยวาถาเกิดเปนกรณีอีกไปนอกสถานที่อีกเราจะจัดจางครั้งละเทาไร เพือ่สําหรับ

เปนคาใชจาย แตไมใชคาแรงนะครับ ซึ่งรวมอยูในนั้นอยูแลวไมตองเพิม่คาแรง เพิ่มเฉพาะคาใชจาย 

นะครับ ถาเปนอยางนั้นเปน ๒ Step อนุมตัิมาทีเดียวเลย แลวเกิดบังเอิญมีคร้ังเดียวก็ ๖๔๐,๐๐๐ บาท 

แตถามีคร้ังที ่๒ ก็คร้ังละเทาไร คร้ังที่ ๓ ครั้งละเทาไร เทากับคร้ังที่ ๒ ซึ่งตรงนีเ้ราอาจจะมองดวูา ถาของ

จริงบอกวา ๗๒,๐๐๐ บาท กับ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพราะฉะนัน้ตอไปคร้ังละเทาไร

ละ คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาทหรือ หรือ ๑๓๒,๐๐๐ บาท หรือเทาไรอันนี้อาจารยสมเกียรติอาจจะใหขอมูล 

หรือเสนอแนะไดนะครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๙/๒ 

 

รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  : ขออนุญาตคะ คืออยางนี้คะ จากงบประมาณ 

ที่ทานตัง้ไว ๖๔๐,๐๐๐ บาท ถาเขียนอยางนี้จริง ๆ ถาอนุมัติตูมลงไปนี่ทานสามารถเบิกเงนิกอนมาไว 

ไดเลย แตอยูภายใตความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการของเราซึ่งจะตองเขาบัญชี มีผูเบิกจาย  

โดยปกตินี ่๓ คน แลวก็อยางนอย ๒ คนเบิกได ทานรับเงินกอนไดเลย ทนีี้ถาหากวาทานจะตั้งเปนงวด 

อยางทีท่าน ดร. สมเกยีรติวานี่ก็ด ีจริง ๆ แลวคือ ๒ เดือนตองวด เพราะฉะนัน้ทานจะเบิก ๔ คร้ัง แตถา 

มีการประชุม ๓ คร้ังนัน้แนนอน จริง ๆ เงินตัวนี้ดิฉันวาถาเกลี่ยใหดีนี่อาจจะพอ แตถาไมพอเราจะสามารถ 

ทํา TOR คร้ังที่ ๒ ขอเพิ่มได แตทีนี้ในการเขียน ดิฉันอยากใหปรับ เราเปนมติที่ประชมุจะดีไหมคะวากรุณา

ปรับวิธีเขียนงบประมาณอะไรใหกระชับและชัดเจนกถ็ูกตองกวานี ้ดิฉันวาตัวเงินมกีารเปลี่ยนแลวใชไหม

คะ ๓ เครื่องเราไดเปลี่ยนอะไรบางตัวไปแลวนะคะ ทานลองไปปรับอีกทีหนึ่งแลวอาจจะตองเขาทีป่ระชุม

อีกครั้งอะไรอยางนี ้

  ประธาน  :  ดิฉันขออนุญาตเปนอยางนี้ไดไหมคะ คือขอ ๔ เปนเงินแค ๓๐,๐๐๐ บาท 

ใชไหมคะ ๕๐,๐๐๐ บาททีเ่หลือก็มาใสไวที่คาพกัโรงแรม เปน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  ขออธิบายนดิหนึง่คะ เขาใจวา 

๘๐,๐๐๐ บาทตัวนี้ทีท่านอาจารยเหน็ตอนแรกเปนคาใชจายเบ็ดเตลด็อื่น ๆ และอุปกรณ ใชไหมคะ  

จะมีอยู ๘๐,๐๐๐ บาท ตัวเลข ๘๐,๐๐๐ บาทคือคาใชจายเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ  และตรวจใน Voice Bar 

คือ ๓๐,๐๐๐ บาท ตองไปปรับคะ  

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  อยางไรก็ตองปรบันะครับ เพราะฉะนั้นจะมอีะไรที่ลงทายดวย 

๘,๐๐๐ บาท 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  : คือผมเสนออยางนี้ เคยไหมครับวา 

ผมไมอยากใหมันเกนิไปจาก ๖๔๐,๐๐๐ บาท ยนืตรงนี้ไว คือตอนแรกคิดวา คือจริง ๆ แลวขอ ๔ จะเปน 

๓ เครื่อง เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปน ๓๐,๐๐๐ บาทนะครับ ไมใช ๘๐,๐๐๐ บาท แลวจะมีอีกขอหนึง่

เปนขอ ๕ ก็เปนเรื่องคาเอกสารคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเราสามารถทีจ่ะใชถายเอกสารอะไรตาง ๆ ของทีน่ี่ได 

อยูแลว เพราะฉะนัน้มีเงนิเหลืออยู ๘๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนัน้จะตองถัวเอาแลว ในการที่จะไปจัดอีก 

๒ คร้ังวาจะจดัอยางไร แลวก็ทําใหบรรลุผลได อยางครั้งนี้ผมก็ไมแนใจวาจะไปถงึ ๑๐ คนหรือไม อันนัน้ 

มันถวักนัอยูแลวตามเนื้องาน อันนัน้เรานาจะปรับอยางที่อาจารยปทมาทานบอกนะครับก็คือวา จายเปน

งวด ๆ ละ ๒ เดือน แลวไมรูวาจะเปน ๔ หรือ ๕ งวดนะครับ  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐         อัมพา ๙/๓ 

 

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :   แลวจะขออนุญาตที่ประชุม 

อยางนี้ไดไหมคะวาในครั้งนี ้๖๔๐,๐๐๐ บาท ยอดนี้ขอใหอาจารยสมเกียรติรับไปปรับแกตามที่ประชุม 

มีมติแลวเราคงจะตองดาํเนนิการขออนมุตัิภายในอาทติยนี้ เพราะวาเราจะทาํงานกันแลวอาทิตยหนา 

ขอปรับตามมติที่ประชุมเลยนะคะ 

ประธาน  :  เห็นดวยคะ แลวก็แบงวาจะมีขอ งวดงาน งวดเงิน ที่จะตองออกมาวาเปน ๔  

งวด แตในขณะเดียวกนั ๔ งวดนี่เอาเบิกมาทีเดียวเลย แลวก็จายใหเขาเปนเดือน คอืนองควรจะไดเปน

เดือนนะคะ แตวาเราจะเบิกออกมา อยางที่ทานอาํไพพดูวาสามารถเบิกออกมาทัง้กอนเลย ๓๖๐,๐๐๐ 

บาท ๑๔๐,๐๐๐ บาทอะไรก็ได หรือจะเบกิมาเปนงวดกไ็ดนะคะ แตเพื่อความปลอดภัยก็เบิกมางวดใชไหม

คะ เพราะฉะนัน้งวดแรกอาจจะเยอะหนอย เพราะวาอาจจะตอง Cover ในเรื่องของการเดินทางไป  

Springfield ดวยนะคะ เพราะฉะนัน้ตรงนี้เองอาจจะตองบอกวางวดแรกเทาไร งวดที่ ๒ เทาไร งวดที่ ๓ 

เทาไร งวดที่ ๔ เทาไรนะคะ แจงเลย ยอดเงินเทานัน้เองคะแตแจงนั้นคงไมตอง เปนถัวจาย เชิญทานปทมา 

  นางสาวปทมา สูบกาํปง  :  ขออนุญาตคะ ดิฉัน ปทมา คือเทาที่ดูยังไมเหน็ในสวนของ

คาใชจายในการพิมพเอกสารนะคะ ในอนุเราจะตองพมิพเผยแพรดวยหรือเปลาคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ตนฉบับครับ สวนคาใชจายในการพิมพ 

เอกสารนีม่ีงบประมาณตั้งเอาไวในสวนของคณะกรรมาธิการอยูครับ  

ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขออนุญาตมอบใหทานสมเกยีรติไปในเร่ืองที่จะทํา TOR ใหเสร็จ 

ภายในสัปดาหนีน้ะคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  นิดหนึ่งครับ คือวนัพุธนี้ผมจะตองขอ 

ลาประชุม จะตองขอทานประธานชวยหนอยนะครับ เพราะผมตองลาประชุมแลวผมจะมาประชมุตรวจ

รายงานการประชุมในตอนบาย แตตอนเชานี่อยูไมไดจริง ๆ เลยครับ ผมจะตองลาประชุมกับทานเดโช ตอง

ขออภัยอยางยิ่งเลยนะครับ  

ประธาน  :  ดิฉันนาํเสนอมทีานคณิต กับทานประโภชฌ อยูดวยนะ เดี๋ยวเรานําเสนอเปน 

ลายลักษณอักษร เปนเอกสารดวยนะคะ จะไดงายขึน้แลวก็นาํ Present เปนเอกสารนะคะ ถาอยางนัน้

ดิฉันเองขออนญุาตวาเราจะนําเสนอก็คือ ๑. เร่ืองแผนปฏิบัติการ ๒. เร่ืองขออนุมัติ TOR ๒ เร่ืองอยูดวยกนั

นะคะตรงนี้ แลว TOR นี้เหน็ชัดดวยนะคะ แลวก็อาจจะมีแผนการเดินทางไป Springfield ดวย อาจจะตอง

ทําใหที่ประชุมไดรับรูดวยวาตรงไหนอยางไรนะคะ ทนีีห้ารือนิดหนึ่งพอ TOR จบแลว ดิฉันอยากจะถาม

ทางฝายเลขานะคะวาประเด็นตรงนี้เองทีท่านพูดบอกวา ๑ คน หมายถึงวาคนที่จะมาเซน็รับงานใชไหมคะ 

ตรงสวนนั้น ดฉัินวาจะตองมเีหมือนกับคณะกรรมการหรือเปลาวา ๑. ตรวจการจาง แลวก็รับงาน รับงาน 
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ตองเปนนักศกึษา ตองตั้งหวัหนาขึน้มา ๑ คน ตวันกัศึกษานัน่แหละจะตองเปนคนรบั แตวาคนตรวจ 

การจางก็ตองมี ๓ ทานที่เราบอกมา ตรวจก็ตองมี แลวกอ็าจจะมีประสานงาน ตรวจอาจจะตองม ี 

ดร. สมเกยีรติ แลวทานประธานทั้ง ๓ ชุดนะคะ ทานคณิต ทานประโภชฌ ทานวัชรินทร ตรงนัน้คือตรวจ 

แลวก็มี ดร. สมเกียรติ อันนัน้คือตรวจการจาง แลวฝายกํากับที่ดูแลนองก็จะมทีานอาจารยวิจิตรา อาจารย

ปญญา อาจารยโสภา อาจารยโสมสุดา พดูถึงการกําลงั จะไดมองเหน็โครงสรางที่ชดัเจนตรงสวนนั้น  

ดีไหมคะ เพราะฉะนัน้ทัง้ ๗ ทานตองรับผิดชอบทั้ง ๗ ทานละ แลวกม็กีารตั้งประธานขึ้นมาคนหนึง่เปน 

Reader แลวก็ตัวนองนกัวชิาการนั่นแหละเปนคนเหมอืนกับมาเซน็รับ TOR ไปนะคะ ดีไหมคะ  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  คุณภิรมยใชไหมครับ ตองตั้ง 

คณะกรรมการตรวจการจาง แลวก็มีคณะกรรมการกาํกบั  

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :   คะ อันนีก้็คอืวาเดี๋ยวเราเสนอ 

เร่ืองไปที่สํานกัการคลัง เขาก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจรับดวยก็คือ ๓ คน ก็อาจจะมีเขาดวย แลวก็เปน

ดิฉันอีก ๑ เพราะวาทาํงานอยูตรงนี้ แลวอาจจะตั้งใครอกี ๑ อันนี้เปนเรื่องของทางราชการคะ  

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ตรวจการจางนีเ่ปนเรื่องทางดาน 

คุณภิรมย แลวก็ทางสํานักการคลัง โอ.เค. ครับ 

ประธาน  :  ทางเราจะดําเนนิการอยางนี ้เสร็จแลวอาจจะตองขอทานสมเกียรติไปรวมกับ 

ทางนี้ในการรับผิดชอบอีกทหีนึง่ แตตัวนองเองนะคะ คือจริง ๆ มีผูกํากบันั่นแหละ ผูกํากับนองก็คอืชวย 

แตวาไมเหมาะสมในการที่จะใหเขามารับ TOR หรือวาจะให ดร. วิจิตรา จะใหใครไมเหมาะ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  เรียนถามครับคือ คณะกรรมการกํากับ คือประชุมแลวตองมา

เสนอทกุสัปดาหอยูแลวนี ่จะใหเปนคณะอนุกรรมาธกิารชุดนี้ทําหนาที่เปนคณะกรรมการกํากับนีจ่ะทาํได

หรือไมครับ เพราะวาทาํในรปูของคณะกรรมการอยู 

ประธาน  :  ก็ไดคะ คณะเราแลวก็กํากับ กด็ีคะ เพียงแตวาเรามอบดูเปนพิเศษ ก็ใช 

คณะนี้ของเราไปกํากับดีไหมคะ แตในขณะเดียวกนัเราคิดวา เรามอบ ๓ คนนัน้คือไปดูแลในเรื่องของ

วิชาการ ในเรื่องของปญหาเบิกจายอะไรอยางไร ชวยกับทางนองเขาไปดวย จริง ๆ ฝายเลขาทําอยูแลว 

นะคะ แตวาเราก็มทีีมไปชวยดวย เพื่อใหรูวาเปนอยางไร และทางนองมีประเด็นอะไรบางไมไดพูดอะไรเลย 

ถาเผื่อมีอะไรพอใจไมพอใจอะไรอยางไรทีอ่ยากจะใหนําเสนอดวยนะคะ เพราะตองคดิวาเปนโอกาสที่เรา

จะไดมารวมงานกนันะคะ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานประธานครับ กรอบ ๒ เรายังไมไดเหมือนกับที ่

ทานวัชรินทรได  
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  ประธาน  :  กรอบ ๒ กรอบ ๓ อยางไรนี่ ทางฝายเลขาจะชวยประสานมาใหไดไหมคะ 

นางภิรมย เจรญิรุง (นิติกร ๗ ว. สํานักกรรมาธิการ ๓)  :  กําลงัเรงรัดตามเจาหนาทีเ่ขาอยู  

ใหสงมาใหคะ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เรามอบในที่ประชุมเลยวามอบใหฝายเลขาคณุภิรมยนะคะ 

เตรียมการ แลวก็เอกสารทัง้หมดนี้จะอยูในหองทาํงาน นองกม็าไดทกุวันเลย แลวชวงนีถ้าเปนไปได

อยากจะใหหาทีมมากกวานี้ ไมอยางนั้นเราเอาจะเหนื่อยนะคะ เพราะเรายังพอมงีบประมาณในสวนของ

เราเหลืออยู ถาอยางนัน้เรื่องของ TOR จบนะคะ --------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๑๐/๑ 
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ทีนี้มาพูดถึงเรือ่งของกระบวนการทํางาน กระบวนการทาํงานตอนนี้มาก็ตองบอกวา คุณภิรมยนี้จะเปน

เจาหนาที่ขอคณุภิรมยกับคุณปรัชญาภรณใชไหมคะ จะเปนเจาหนาที่หลกัในการที่จะประสานในเรื่องของ 

Logistic ทั้งหมดในเรื่องของทางราชการทั้งหมดนะคะ ตรงนี้มานะคะ  แตในสวนของคณะอนุกรรมาธิการ

ของเรานัน้ จะมีผูที่ดูแลทานนี่นะคะ ๔ ทาน ก็คือเร่ืองวิชาการอาจารยวิจิตรากับอาจารยปญญาในเรื่อง

ของการเบิกจาย การดูแลเร่ืองรถจะไปอยางไรมาอยางไรนั้น คงเปนทานโสมสุดากบัคุณโสภาเบิกจายนะ

คะ โดยมทีางคุณภิรมยกับคุณปรัชญาภรณนั้นเปนผูประสาน มีปญหาอะไรปบแจงมาไดกับผูประสานงาน 

อันนัน้คือเปนในเรื่องของกระบวนการทํางาน Logistic โดยทั่วไป แตในเรื่องของวิชาการของทานปบ ๒ 

ทานทีท่านดอกเตอรวิจิตรากับอาจารยปญญาจะตองชวยกนัประสานนะคะ แลวกจ็ะมาประสานกับ

คณะทํางานที ่๓ กรอบนะคะ ทนีี้ในสวนของ Template ในสวนของกระบวนการตาง ๆ นัน้จะรบกวน

ทานปทมานี่นะคะ ชวย 

นอง ๆ ดูนะคะ  เพราะวาพยายามอยากใหไปนั่งอยูเปนแถว หัวแถวอยูแลว ไมรูก็รับผิดชอบตรงนี้นะคะ 

อยากใหชวยเปนฝายอะไรนะคะ คือทาํออกมาใหมันเหน็เปนสรางกระบวนการทีท่ําใหนองทาํงานนี่สะดวก

ข้ึน อาจจะตองชวยเปนที่ปรึกษาตรงนี้ดวยดีไหมคะตรงสวนนี้ เพราะวนันีท้านดอกเตอรวิจิตราก็ไมอยู ทาน

ปญญาก็ไมอยู แลวพอดีทานเสนอมา ซึ่งพี่คิดวาตรงนัน้สําคัญที่สุดเลย ตรงนัน้มนัจะได Keyword มนัจะ

ไดมองเหน็ ไมอยางนัน้มันจะเต็มไปหมดเลย มนัจะมองไมเห็นอะไรเลย ถาเราม ีTemplate ข้ึนมา เวลาทาํ

อะไรก็งาย แตในขณะเดียวกนันอกจากตรงนี้มานองก็ตองดูรายละเอยีดในนัน้อีกนะคะ จะตองทํา ๒ อยาง 

เชิญคุณปทมาคะ 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ถาอยางนัน้เดี๋ยวจะขออนญุาตไปลองราง ๆ มา 

คราว ๆ นะคะ แลวก็อยากใหที่ประชุมชวยกันออกความคิดเห็นดวย จะสงใหทางคณุภิรมย 

แลวก็จะสงใหทุกทานชวยดู เผื่อมีตรงไหนขาดตกบกพรองจะไดชวยกนัเพิม่เติมดีไหมคะ 

โดยจะยึดกระบวนการทาํงานของตั้งแต สสร. ประชุมแลวก็อนยุกรางตามกรอบตาง ๆ นะคะ 

แลวก็ไปสูการสัมมนาที่โนน แลวก็จะเปนขัน้ตอนไปตามกระบวนการทีเ่ขาวางไวคราว ๆ คะ 

  ประธาน  :  ขอบคุณ ถาอยางนั้นสงคุณภิรมยแลวก็อาจจะอีเมลถงึทกุคน 

แลวก็ดอกเตอรสมเกียรติเปนคนตัดสินเลยนะคะ พูดถึงมาแลวก็ดาํเนนิการเลย ไมอยางนัน้ 

เดี๋ยวจะชาเพราะมานัง่รอนะคะ ดําเนินการอยางนอย ๆ กอนวนัพธุนี้ไดไหมละคะ ถาอยางไร 

ปุบ นองเขาจะตองระดมความคิดกันจะไดใชตัว Template นี้เปนอะไรนะ ตัวเดินเรือ่งอะไร 

อยางนีน้ะคะ วันพุธที่จะถงึนี้ทนัไหมคะ ดไีหมคะ ใหไดวนัพุธนี้คณะอนุกรรมาธกิาร 
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จะอยูทัง้หมด แลวเราก็สง แลวก็จะไดดูกนันะคะ ถาอยางนัน้ก็จะมีตรงนี้มาในเรื่องของทางดาน 

ตัวรูปแบบคุณปทมาชวยนะคะ ในเรื่องของกํากับเร่ืองวชิาการก็มีดอกเตอรวิจิตรากบัคุณปญญาอาจจะมา

ชวยดูนะคะ ในเรื่องของการประสานงาน คุณโสมสุดากบัคุณโสภา แลวก็ผูทีห่นักสดุก็คือ ฝายเลขานุการ 

คุณภิรมยกับคุณปรัชญาภรณถาอยางนัน้คะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมเรียนวาอาจารยวิจิตรา 

จะมาประชมุวนัพุธดวยครับ ผมก็ยงัไมไดเรียนอาจารยวาผมไมอยู ใหทานมาแตผมลืมไปวา 

ผมไมอยู แตวาอาจารยวิจิตรามาแนนอนครับ 

  ประธาน  :  ดอกเตอรโสมสุดากับพี่จะชวยเลยนะคะ ประสานแลวตองอยู 

ดวยกนั คุณปทมามาดวยนะคะ วนัพุธ ถาอยางนัน้ก็คดิวานาจะครบแลวนะคะ ดิฉันวา 

กรอบวันนี้จะชัดมากเลย ตัง้แตแผนปฏิบัติการ TOR กระบวนการทาํงาน แลวก็มาถึงแผนปฏิบัตงิานเฉพาะ

กิจเลยคือ ชวงสปริงฟลดนะคะ ทนีี้ในเรื่องของที่พกันัน้มอบใหทางคุณภิรมยดีไหมคะวา เร่ืองของจะตอง

เตรียมการ ทนีี้เดี๋ยวพี่จะสาํรอง เดี๋ยววนัพธุจะใหสํารองเงินกอนแลวกนั เพราะจะตองจองที่พกัอะไรอยางไร

ใหนองนะคะ ตกลงไปกี่คนนะคะ จะตองชัดเจนคุณปทมาไปดวย 

นะคะ จะตองชัดเจนแลวกจ็ะพักที่ไหนอยางไร แตวาอยากจะรูดวยวาหองถาไดคือกจ็ะเปน อยากจะใชหอง

ดอกเตอรสมเกียรติกับคุณวชัรินทร คุณวชัรินทรเขาไดแนอยูแลวกระมังคะ แตจริง ๆ ชุดเรา ๕ หองมัน

นาจะไดที่สปริงฟลด แตวาเราก็ใชหองใดหองหนึ่งนะคะ เปนหองดําเนินการเขาอัพเกรดใหนะคะพูดถึงมา 

แลวก็ในสวนของนองเองอาจจะไปพักที่เลควิว อะไรเร่ืองรถใครจะเปนคนจองนะคะ ทางนี้จองนะคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ดิฉันจะจัดไว ๒ คนัรถตูคะ 

  ประธาน  :  ที่จางหรือวาอยางไรคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  ตองจางอยูในงบนี ้ที่เราจะไปดูงาน 

  ประธาน  :  คันเดียวไมพอหรือคะ คันเดียวพอนะคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : ตอง ๒ ครับ 

  ประธาน  :  ไมใช พีว่าคนัหนึ่งของนองแตอีกคันหนึ่งมันเปนราชการอยูแลว 

ไมรูสิใชไหมคะ เพราะวามนัคนละเรื่องกนันะ เราพยายามไมอยากมาใชงบตรงนีม้าก คือเปน 

เพราะวาเราไปมันเปนเรื่องของราชการอนุกรรมาธกิารหรือกรรมาธิการใชไหมคะ แตวา 

ตรงนี้ของนองเขา ๑ คันใชไหมคะ ไมอยางนัน้เรื่องอะไรกรรมาธิการไปใชงบตรงนี ้
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  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมเรียนอยางนี้ครับ 

ถากรรมาธิการมีรถคันเดียวก็ไมสะดวกนะครับ คณะกรรมาธิการควรตองมีรถ ๒ คันนะครับ 

เพราะวาไมไดพักที่สปริงฟลดนะครับ ไมสะดวกอยางยิ่ง ตองมีรถ Stand by ทั้ง ๒ แหง 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ก็ตองมีกรรมาธิการดวยงบของอะไรนะคะ งบของ 

กรรมาธิการนี่ ๒ คัน ของนองนี่คนัเดียว แตวาอาจจะใชหรือนองจะเอา ๒ คนั   

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตนิดเดียว คือรายชื่อ 

ที่เราจะไปทั้งหมด ๑๐ คนไปไมพรอมกันอยางไรคะ อยากจะนําเรียนเสนอวาใครที่ไปเวลา 

ไหนบาง มีทานสมเกยีรติไปทุกวนัทราบแลวอยูทานเดียว ทานประธาน ตัวเลขาเองนี่ไปไม 

เทากันเลยคะ นี่อยางไรคะ เพราะฉะนัน้รถมันไมเปนไร  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เรามานัง่คิดเลยวา ชุดของเรานีจ่ะมีอยางไรนะคะ 

ดิฉันคิดวานองไปกี่คนนะคะ แบบสอบถาม เรากจ็ะไดรูวาแนนอน ๒ ทานไปดวยกนั เรา ๓ คน 

ไปรถสวนตัวกไ็มตองเบิกนะคะ เพราะฉะนัน้ก็จะมี ๒ ทาน แลวนองปทมาก็ไปรถตูนะคะ 

เพราะฉะนัน้กม็ี ๓ ทานกับนองอีก ๗ คนรวมแลวเปน ๑๐ ใชไหมคะ นองไป ๗ คนหรือเปลาคะ 

๕ คนกเ็ปน ๘ เปน ๑๐ คนกร็ถ ๒ คนั คันละ ๕ คนนาจะได ดีไหมคะ ๒ คัน แตวาไมไดเบิกเงนินี ้

นะคะ คือพี่ไมอยากใหมาใชเงินอนันี ้จะใหไปใชเงินกรรมาธิการ คือหวงเงินอนันี้ไวเพือ่จะเอาไวใช 

เผื่อดีไหมคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  นองนักวิชาการที่ไป ผมวานัง่นกึ ๆ ดูแลว คือกรอบ ๑ นีม่ันเริ่ม 

๒ วนัแรก กรอบ ๒ กรอบ ๓ ก็ไมตองไป ไปทําไมถกูไหมครับ แลวกรอบ ๒ มันเริ่มวนัที ่๓ วนัที่ ๔ กรอบ ๑ 

ก็จะอยูทําไม มันมีปญหาตรงนี้อีกนะครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือวันแรกภาพรวม วันที่สอง 

กรอบ ๑ วนัที ่๓ และ ๔ นีก่รอบ ๒ นะครับ แลวมีกรอบ ๓ วนัรองสุดทาย ผมไมรูนับวนัผิดหรือเปลาครับ 

แลวก็มีหนสุดทายไมรูคร่ึงวนัหรือเปลานะครับ มีภาพรวมหัวทายอยูครับ แลวมีตรงกลาง 

กรอบ ๑ กรอบ ๒ แลวก็กรอบ ๓ เขาใหเวลากับกรอบ ๒ นี ่๒ วันครบั วนัที ่๑ พอไปถึงปบวันที่ ๕ ชวงบาย

เปนภาพรวมทัว่ไป แลวกว็ันที่ ๖ เปนกรอบ ๑ ครับ แลววันที่ ๗ มนีาคม วนัพธุ 

กรอบ ๒ วันที่ ๘ ก็ยงัเปนกรอบ ๒ ตอครับ แลวกว็ันที่ ๙ ตอนเชาและบายเปนกรอบ  ๓ แลววนัที่ ๑๐ คร่ึง

วันสรุปภาพรวมครับ มันมีสรุปภาพรวมอยูอีกครึ่งวันในวนัที ่๑๐ ครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ขออนุญาตนะคะวาทางนั้นจัดรถ ๒ คนั เดี๋ยวพี่ตองดูอีกทวีา คนที่อยู 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ       ธนัชญา  ๑๐/๔ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐ 

 

ประจําแนนอนขณะนี้มทีานกรรมาธกิารที่ไปพรอมกนัเลย ๓ ทานคือ ทานประโภชฌ  

ทานสมเกยีรติกับทานปทมา แลวกน็องอีก ๕ คนนะคะ แลวจะมีตามไปตรงกลางอกี ๒ ทานนะคะ เปน ๗ 

นะคะ สําหรับนอง แลวก็จะมีอนุกรรมาธิการ กรรมาธิการตามไปอีก ๓ คนพูดถึงมาไปก็แลว แตวาอันนี้จะ

ไปเอง เราไมไดเบิกนะคะ ยกเวนคาที่พัก ขอทางนี้ชวยจองไวใหดวยนะคะ ตรงสวนนี้ดีไหมคะ เดี๋ยวคงจะ

บอกกําหนดวาจะไปวนัไหนดีไหมคะ ตรงสวนนี้คะ แลวก็ตรงสวนนี้เอง 

เดี๋ยวคงจะตองมานั่งบอกวา นองไปนี่ กะวาเราคงตองมคีาเดินทางไมเกี่ยวแลว คาทีพ่ักเรา 

ตองออกใหเขาใชไหมตรงสวนนั้น โดยที่เราตองดูแล แลวก็คาเบีย้เลี้ยงนะคะ วนันั้นเราไดคุยกัน 

หรือเปลาคะวามีหรือเปลา คาเบี้ยเลี้ยงอยูในนี ้มีแตคาอาหารกับคาที่พกัใหนองเขานะคะ 

พูดถึงมาเดี๋ยวคงตองมานัง่จดัตรงนี้วา จะตองจัดใหเขาอยางไร 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  คือเราขอเขาไวทีก่อลฟคะตอนแรก แตเขาคอนเฟรมเรา เราขอไว

๑๐ หอง แตมาวนันี้เขาบอกวา เขาแนนแลวคะ เพราะวาทางโนนเขาจะเอาผูส่ือขาวกันไปอีกเดี๋ยวเย็นนี้จะ

คุย แตเราขอฝงกอลฟไวคะ ไมไดเอาบีชคะ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ตกลงเดี๋ยวมาเรื่องอะไรนะคะ นองไปนี่มีรถ มทีี่พกั 

มีอาหารนะคะ แลวก็อยางทีท่านประโภชฌพูดวา นองเองจะตองดูวา ในขณะเดียวกันนี่มันตองม ี

กรอบ แตในขณะเดียวกนัการทํางานดอกเตอรสมเกียรติเขาอยากจะใหทุกอยางอาจจะตองเหมือน 

กับสรุปเพื่อทีว่า เมื่อกลับมาแลวมันจะตองเปนงานชุดแรกทั้งหมดเลยจนกระทั่งถึงตรงนี้มา นาจะ 

ตองทํางานตรงนัน้ไปเลยนะคะ นาจะตองเอางานทั้งหมดไป Review ที่นัน่หมดเลย ก็ถือโอกาสวา 

เหมือนกับไปหลอมรวมนั่งทํางานกนัแบบ ๒๔ ชัว่โมงนาจะดีกวาทีต่รงนี้ดวยซ้าํนะคะ พูดถึง 

จะตองหาจัดสถานทีน่ะคะ เดี๋ยวอยางนั้นเรามีการเตรียมการกนัดีไหมคะ ถาอยางนั้นนาจะชัด 

ฝากดอกเตอรโสมสุดาชวยดกูับทางนี้นะคะ เร่ืองของกระบวนการ การเดินทางของกรรมาธิการ 

อนุกรรมาธกิาร แลวก็นกัวิชาการตรงสวนนี้คะ ชุดนี้ ทีนีด้ิฉันคิดวาถาพูดถึงมาในสวนของทาง 

ดอกเตอรนลินอีาจจะไมตองก็แลวกนัดีไหมคะ เพราะวาตอนนี้ถาเขามาทหีลังเดีย๋วมนัจะตอไมได 

อยางนี้ดีไหมคะ ทานก็มาเปนอะไรเหมือนกับมาชวยวิเคราะหที่นีก่็แลวกันนะคะ เพราะวาเราคง 

ไมมีที่ใหเขาไปแลวนะคะ เอาอยางนัน้ดกีวานะคะ มีอะไรอีกไหมคะ รูสึกตอนนี้ถามันชัดวนันี้แลว 

คิดวาตอไปจะเดินงายขึ้นแลว อยางนั้นขอมี List รายชื่อทุกทาน เบอรโทรศัพท อีเมล แลวก็กําหนด 

การเดินทางของสปริงฟลดทั้งหมดเลยวาจะไปอะไร เมือ่ไร อยางไรนะคะ โดยคุณภิรมยตองชวย 

ประสานใหดวยตรงนีน้ะคะ ขอบคุณคะ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ       ธนัชญา  ๑๐/๕ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐ 

 

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ขออนุญาตทานประธานวาใหทุกทานแจงเลยวาใครจะไปวัน

ไหนถงึวนัไหนใหชัดเจนเพื่อการจองหองนะคะ 

  ประธาน  :  ที่นี้ถาบังเอิญขาวของเครื่องใชอะไรหากขาดเหลือ พี่มีวทิยาลัยอาชีวะ 

ในเพชรบุรี Support จะเอาอะไรนี่เดี๋ยวจะมีฝาย Support วาจะเอาเอกสาร จะทาํอะไร เดี๋ยวจะหา 

คนไปชวย Support  ถาเผื่ออยางไรเดี๋ยวจะมีฝาย Support ดวย อาจจะวิทยาลยัไกลกังวลตรง 

แถว ๆ  นัน้คะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  : แจงเรื่องตัวเลขงบประมาณคือ 

เราคง ๖๔๐,๐๐๐ เอาไวนีน่ะครับ ขอ ๑ ยงัคงเปน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ขอ ๒. เนื่องจากวาคาโรงแรมที่พกั ๓ 

คร้ัง ๗๒,๐๐๐ บาทไมพอก็จะเปน ๑๕๐,๐๐๐ บาทถวน ๆ นะครับ แลวก็คาเชา 

รถตูนี่นะครับ ก็คง ๖๐,๐๐๐ บาทไวนะครับ  ก็เปลี่ยนเฉพาะขอ ๒ จาก ๗๒,๐๐๐ บาทเปน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท แลวก็ขอ ๔  พิมพผิดกค็ือตองเปน ๓๐,๐๐๐ บาท ถารวมกันก็จะเปน  

๖๔๐,๐๐๐ บาทในยอดเดิมไมเพิ่มงบประมาณ ไมมีเบ็ดเตล็ดครับ เพราะวารายจายสําคัญนี่จะเปนคา

โรงแรม เทาทีดู่แลวดูเหมือนวาเมื่อถวัจายแลวเหมือนกบัวา จริง ๆ แลวคาโรงแรมที่ตั้งไว 

๑๕๐,๐๐๐ บาท ที่จริงไมพอหรอกนะครบั จริง ๆ แลวนี่คือถาสามารถที่จะไมจาํเปนตองเชา 

รถตูทางเขาก็ไมตองมีคาใชจายเหมือนกับที่สปริงฟลดครับ แตถามันจาํเปนจริง ๆ มนัตองเชา 

มันตองม ีก็เลยต้ังไววา ๖๐,๐๐๐ บาทเหมือนเดิมไวกอน แตวาก็ไปเพิ่มเปนคาโรงแรมที่พัก 

ไมใช ๗๒,๐๐๐ บาท แตวาเปน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมพยายามบวกอยูชวยบวกเช็คนะครับ 

มันก็จะรวมกนัเปนยอดเดิมก็คือ ๖๔๐,๐๐๐ เทาเดิม เพราะวามนัมกีิจกรรมอีก ๒ คร้ังก็พยายาม 

ประหยัดแลวนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  ประธาน  :  จะเดินทางวนัไหน อยางไร วนัที ่๕ วันเดนิทางวนัที ่๔ อยางไร 

ตองคิดดวยนะคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  กําหนดการคราว ๆ ก็จะลอมาจากของคณะยกราง 

เราก็จะออก ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ก็คือรถตู ๒ คัน ก็คือ ๑๑.๐๐ นาฬกิาวนัที ่๕ มนีาคม  

๐๙.๐๐  นาฬกิา รถจะออกจากที่สภา แลวเราก็จะเดินทางไปถงึก็คงจะไปรับประทานอาหาร 

กลางวัน แลวพอบายก็เร่ิมงานแลว เขาก็เปดสัมมนาเริ่มแลว เราก็เขารวมกับเขาตอนบายเลยคะ 

คือรายการก็คงจะตามของคณะยกรางเปนหลักเลยคะ จนกระทั่งเสร็จส้ินในวันเสารคือคร่ึงวันเชา 

และบายก็เดนิทางกลับคะ  

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ       ธนัชญา  ๑๐/๖ 

วันจนัทรที่ ๒๖ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๐ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือถาเปนไปไดพยายามขอหองที่

สปริงฟลดใหได ตอนนี้เรายังไมมีคําตอบเลยใชไหมครับ เปนไปไดเราขอ ๕ หองเลยจะไดหรือไม เพราะวา

ผมขอเรียนไวลวงหนาเลยนะครับวา ผมคิดวาหลาย ๆ ทานอยากใหอยู คนที่เปน 

กรรมาธิการอยากใหอยูที่สปริงฟลดนะครับ  

  ประธาน  :  เดี๋ยวลองดวูาพยายาม ถาไดมาก็อาจจะ ๕ หองทางนัน้ อีก ๕ หองทางโนน

อะไรอยางนี้นะคะ แลวกท็าํงานดวยกัน ทนีี้หองพกันีห้องละคนใชไหมคะ แตนองนี่หองละ ๒ คนใชไหมคะ 

แลวก็ของเรานี้คนหนึง่ ทีนีน้องไป ๗ คนหองหนึง่ ๓ คนไดใชไหมคะ ๓ หอง แลวพวกเราหองละคนนะคะ 

ถาอยางนั้นดฉัินวาคอนขางจะครบถวน ทนีี้ก็ตองขอทางฝายเลขาอาจจะตองสรุป ดฉัินคิดวานําเสนอ 

Paper ในวนัพุธดิฉันเองอยากนาํเสนอเปน Paper วาสรุปความคืบหนาในการทํางานของชุดเรา ทําอยางไร

ออกมา เพราะฉะนัน้เราก็จะมีแผนปฏิบัติการ มีการทาํ TOR ที่วา เราจะมีทีมงานที่แนนอน มีผลงาน

ออกมาชัดเจนนะคะ ซึ่งดอกเตอรสมเกียรติอาจจะตองชวยดวยวา ใน ๒ เดือน ทุก ๒ เดือนจะมีอะไร

ออกมา และจบสุดทายมีเอกสารแนนอน ใหเขามัน่ใจวามีแบบนีน้ะคะ แลวกม็ี TOR แลวก็มีแผนในการที่

เราจะไปทาํงานในชวงสปรงิฟลดอยางชัดเจนนะคะ ตรงนี้เองดิฉันคิดวาเราจะนําเสนอในที่ประชุมในวนัพธุ

นี้ ตรงสวนนี้คะ ถาไมมีอะไรก็ตองขอขอบพระคุณทุกทานนะคะ ขอบพระคุณนอง ๆ ดวยนะคะ ขอปด

ประชุมคะ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  นาฬิกา 

 
กลุมงานชวเลข  ๑ 
สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข 
 

 

 

 

 


